

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการประเมินการด้อยค่าของความเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ และได้้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

การประเมินการค้ำของค่าความนิยม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การค้ำของสินทรัพย์ระบุว่ากิจการต้องทดสอบการค้ำของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจเป็นประจำทุกปี

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เกี่ยวกับค่าความนิยมที่อธิบายว่า กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความนิยมในสามหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลนคร (จำนวน 17.17 ล้านบาท) ส่วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการ (จำนวน 22.79 ล้านบาท) และส่วนงานธุรกิจสื่อภาพยนตร์ (จำนวน 165.42 ล้านบาท)

ผู้บริหารของกิจการได้ประเมินมูลค่าจากการใช้งานของค่าความนิยมและสรุปว่าราคาตามบัญชีของค่าความนิยมหลังหักค่าเผื่อการค้ำของค่าแสดงไว้ด้วยมูลค่าที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการค้ำของค่าความนิยม เนื่องจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ในการประเมินมูลค่าจากการใช้งานของค่าความนิยมต้องอาศัยการประมาณการ และดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารในการประมาณผลประกอบการในอนาคตของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น ๆ และการประมาณอัตราคิดลดที่ใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่าจากการใช้งานและการค้ำของค่าความนิยม

ข้าพเจ้าประเมินวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของแต่ละ CGU รวมถึงทดสอบความถูกต้องของการคำนวณ นอกจากนี้ข้าพเจ้าเปรียบเทียบกับประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณทางการเงินซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าพบว่างบประมาณที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สอดคล้องกับงบประมาณซึ่งได้รับการอนุมัติและคณะกรรมการได้สอบทานข้อสมมติฐานซึ่งได้แก่อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้แล้ว

ข้าพเจ้าเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) กับ ข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดที่จัดทำในปีก่อน (พ.ศ. 2558) เพื่อพิจารณาว่าการจัดทำประมาณการในอดีตได้จัดทำขึ้นจากข้อสมมติฐานซึ่งคิดว่าความเป็นจริงหรือไม่ ข้าพเจ้าพบว่าผลการดำเนินงานจริงของปีปัจจุบันสอดคล้องกับประมาณการของปีก่อน

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. อัตราการเติบโตซึ่งผู้บริหารใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด โดยข้าพเจ้าเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตดังกล่าวกับข้อมูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ และแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน
2. อัตราคิดลดซึ่งผู้บริหารใช้ในการจัดทำประมาณการซึ่งข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในตลาด และผลการวิจัยสำหรับธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน

ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานซึ่งผู้บริหารใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดคล้องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยกรรมการ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
กรุงเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	530,873,228	312,059,689	173,652,272	92,965,386
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	1,256,314,802	1,180,518,655	712,395,685	502,020,445
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	8,000,000	-	474,899,781	547,667,008
สินค้าคงเหลือ	10	97,810,135	182,583,923	61,690,571	88,084,312
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต		221,085,004	138,425,918	-	-
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่กำหนดภายในหนึ่งปี	17	44,665,434	40,777,104	19,978,111	16,095,758
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	191,628,317	175,538,561	60,557,879	46,734,348
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,350,376,920	2,029,903,850	1,503,174,299	1,293,567,257
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในหลักทรัพ์เพื่อขาย	8	512,698,612	748,530,498	512,698,612	748,530,498
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน		4,586,767	4,550,520	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน		11,479,186	12,447,674	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	3,620,413,946	3,741,268,546
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	2,751,690,359	2,525,403,524	2,501,310,195	2,323,374,428
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	12	288,167,915	300,877,587	245,167,525	245,167,525
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	1,922,603	1,558,246	301,705,900	331,336,043
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	7,591,205,434	7,357,913,775	4,471,538,833	4,193,927,993
ค่าความนิยม	14	205,380,716	238,328,810	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	120,790,748	131,950,615	44,931,512	49,771,108
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	9,066,047	14,255,518	-	-
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว	17	609,467,930	539,850,485	355,558,616	261,332,688
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18	268,079,614	340,452,713	179,251,203	241,103,914
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		12,374,535,931	12,216,119,965	12,232,576,342	12,135,812,743
รวมสินทรัพย์		14,724,912,851	14,246,023,815	13,735,750,641	13,429,380,000

กรรมการ _____

กรรมการ _____

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	20	3,137,985,914	2,464,982,061	3,031,055,974	2,455,477,440
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19	1,761,239,462	1,907,897,666	1,197,814,370	1,281,776,643
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	20	1,337,408,236	901,021,009	1,253,632,360	821,542,387
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	36	18,150,000	23,000,000	993,447,090	1,191,427,819
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		79,438,164	90,286,074	15,910,867	39,702,648
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21	85,724,873	92,649,282	37,538,117	36,662,745
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,419,946,649	5,479,836,092	6,529,398,778	5,826,589,682
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	763,914,342	1,287,177,012	580,132,671	1,019,403,094
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	277,500,897	336,334,688	29,689,462	86,927,861
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	22	41,384,449	36,289,093	28,045,929	25,128,217
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	23	504,427,856	458,064,316	135,285,803	106,300,300
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,587,227,544	2,117,865,109	773,153,865	1,237,759,472
รวมหนี้สิน		8,007,174,193	7,597,701,201	7,302,552,643	7,064,349,154

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	24			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 896,266,347 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท				
		896,266,347	896,266,347	896,266,347
หุ้นที่ออกและชำระแล้วเต็มมูลค่า				
หุ้นสามัญจำนวน 894,533,377 หุ้น				
(พ.ศ. 2558 : 892,519,658 หุ้น)				
มูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	24	894,533,377	892,519,658	894,533,377
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	24	4,053,063,850	4,014,840,114	4,053,063,850
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน	24	288,424,625	288,424,625	288,424,625
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ		5,287,662	11,058,494	750,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	26	90,600,000	90,600,000	90,600,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,320,957,222	1,204,870,002	782,391,256
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(15,972,461)	78,516,960	323,434,890
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		6,636,894,275	6,580,829,853	6,433,197,998
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	27	80,844,383	67,492,761	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		6,717,738,658	6,648,322,614	6,433,197,998
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		14,724,912,851	14,246,023,815	13,735,750,641

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

		หน่วย : บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
รายได้					
	รายได้จากการให้บริการ	6,985,962,171	6,706,849,208	4,135,942,004	3,986,533,062
	รายได้จากการขาย	1,759,406,683	1,873,596,088	1,085,137,180	1,081,853,774
	รวมรายได้	8,745,368,854	8,580,445,296	5,221,079,184	5,068,386,836
ต้นทุน					
	ต้นทุนการให้บริการ	(4,871,663,495)	(4,697,357,818)	(3,178,693,531)	(3,042,959,621)
	ต้นทุนขาย	(708,786,960)	(855,330,963)	(342,273,896)	(336,737,816)
	รวมต้นทุน	(5,580,450,455)	(5,552,688,781)	(3,520,967,427)	(3,379,697,437)
	กำไรขั้นต้น	3,164,918,399	3,027,756,515	1,700,111,757	1,688,689,399
	รายได้อื่น	28 578,579,034	384,342,211	1,323,637,260	541,871,274
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	(548,990,983)	(504,578,327)	(304,808,601)	(234,079,686)
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,862,791,835)	(1,508,064,349)	(1,250,556,612)	(898,697,185)
	ต้นทุนทางการเงิน	30 (144,032,127)	(154,908,763)	(175,556,770)	(183,843,241)
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	12 256,159,527	237,182,769	-	-
	กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,443,842,015	1,481,730,056	1,292,827,034	913,940,561
	ภาษีเงินได้	31 (236,839,223)	(300,059,703)	(87,960,750)	(153,298,115)
	กำไรสำหรับปี	1,207,002,792	1,181,670,353	1,204,866,284	760,642,446
	การแบ่งปันกำไร				
	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,188,220,917	1,170,922,485	1,204,866,284	760,642,446
	ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	27 18,781,875	10,747,868	-	-
		1,207,002,792	1,181,670,353	1,204,866,284	760,642,446
	กำไรต่อหุ้น	32			
	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.33	1.31	1.35	0.85
	กำไรต่อหุ้นปรับลด	1.33	1.31	1.35	0.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
กำไรสำหรับปี	1,207,002,792	1,181,670,353	1,204,866,284	760,642,446
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน				
- กลุ่มบริษัท/บริษัท	22	- (7,598,777)	-	(5,404,324)
- การร่วมค้า		- (185,947)	-	-
กำไรเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		- 1,486,205	-	1,080,865
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		- (6,298,519)	-	(4,323,459)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	8	(122,956,625)	21,187,164	(122,956,625)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		3,875,879	5,392,812	-
กำไรเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		24,591,325	(4,237,433)	(4,237,433)
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(94,489,421)	22,342,543	(98,365,300)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		(94,489,421)	16,044,024	(98,365,300)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		1,112,513,371	1,197,714,377	1,106,500,984
การปันส่วนของกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		1,093,731,496	1,186,966,509	1,106,500,984
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	27	18,781,875	10,747,868	-
		1,112,513,371	1,197,714,377	1,106,500,984

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงินรวม												หน่วย : บาท	
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่													
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น													
ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุน - หุ้นที่ซื้อคืน (หมายเหตุ 24)	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนของ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัทย่อย	การเปลี่ยนแปลง			รวม ส่วนของผู้ ถือหุ้นใหญ่	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น	
				จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร		กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น การแปลงค่า	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนต่อชาย	ของส่วนของผู้ ถือหุ้น				
ยอดยกมา ณ ต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558	890,058,836	3,967,547,875	288,424,625	17,248,773	90,600,000	1,020,528,716	(349,215,676)	770,899	404,850,459	56,405,682	6,330,814,507	55,961,314	6,386,775,821
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี													
การเพิ่มหุ้นสามัญจากการใช้ใบสำคัญ													
แสดงสิทธิ (หมายเหตุ 24)	2,460,822	47,292,239	-	(13,555,268)	-	-	-	-	-	-	36,197,793	-	36,197,793
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	-	-	-	7,519,805	-	-	-	-	-	-	7,519,805	-	7,519,805
การใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ													
ในบริษัทย่อย	-	-	-	(154,816)	-	-	(231,265)	-	-	(231,265)	(386,081)	783,579	397,498
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)	-	-	-	-	-	(980,282,680)	-	-	-	-	(980,282,680)	-	(980,282,680)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	1,164,623,966	-	5,392,812	16,949,731	22,342,543	1,186,966,509	10,747,868	1,197,714,377
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	892,519,658	4,014,840,114	288,424,625	11,058,494	90,600,000	1,204,870,002	(349,446,941)	6,163,711	421,800,190	78,516,960	6,580,829,853	67,492,761	6,648,322,614
ยอดยกมา ณ ต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	892,519,658	4,014,840,114	288,424,625	11,058,494	90,600,000	1,204,870,002	(349,446,941)	6,163,711	421,800,190	78,516,960	6,580,829,853	67,492,761	6,648,322,614
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี													
การเพิ่มหุ้นสามัญจากการใช้ใบสำคัญ													
แสดงสิทธิ (หมายเหตุ 24)	2,013,719	38,223,736	-	(11,257,212)	-	-	-	-	-	-	28,980,243	-	28,980,243
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 25)	-	-	-	5,486,380	-	-	-	-	-	-	5,486,380	-	5,486,380
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,315,737	5,315,737
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-	(1,072,133,697)	(10,745,990)	(1,082,879,687)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	1,188,220,917	-	3,875,879	(98,365,300)	(94,489,421)	1,093,731,496	18,781,875	1,112,513,371
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	894,533,377	4,053,063,850	288,424,625	5,287,662	90,600,000	1,320,957,222	(349,446,941)	10,039,590	323,434,890	(15,972,461)	6,636,894,275	80,844,383	6,717,738,658

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						หน่วย : บาท		
	ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุน -		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		รวม ของส่วน เจ้าของ
			หุ้นที่ซื้อคืน (หมายเหตุ 24)	ใบสำคัญแสดง สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	เงินลงทุนเพื่อขาย	องค์ประกอบอื่น	
ยอดยกมา ณ ต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558	890,058,836	3,967,547,875	288,424,625	15,067,176	90,600,000	873,622,362	404,850,459	404,850,459	6,530,171,333
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี									
การเพิ่มหุ้นสามัญจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 24)	2,460,822	47,292,239	-	(13,555,268)	-	-	-	-	36,197,793
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	-	-	-	5,675,682	-	-	-	-	5,675,682
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)	-	-	-	-	-	(980,282,680)	-	-	(980,282,680)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	756,318,987	16,949,731	16,949,731	773,268,718
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	892,519,658	4,014,840,114	288,424,625	7,187,590	90,600,000	649,658,669	421,800,190	421,800,190	6,365,030,846
ยอดยกมา ณ ต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	892,519,658	4,014,840,114	288,424,625	7,187,590	90,600,000	649,658,669	421,800,190	421,800,190	6,365,030,846
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี									
การเพิ่มหุ้นสามัญจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 24)	2,013,719	38,223,736	-	(11,257,212)	-	-	-	-	28,980,243
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 25)	-	-	-	4,819,622	-	-	-	-	4,819,622
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)	-	-	-	-	-	(1,072,133,697)	-	-	(1,072,133,697)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	1,204,866,284	(98,365,300)	(98,365,300)	1,106,500,984
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	894,533,377	4,053,063,850	288,424,625	750,000	90,600,000	782,391,256	323,434,890	323,434,890	6,433,197,998

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	34	2,127,101,420	2,365,339,355	973,453,160	1,074,562,816
จ่ายดอกเบี้ย		(134,545,144)	(149,623,729)	(174,523,139)	(189,427,644)
จ่ายภาษีเงินได้		(271,597,587)	(315,241,535)	(144,302,277)	(171,975,503)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		1,720,958,689	1,900,474,091	654,627,744	713,159,669
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินที่มีภาวะผูกพันลดลง		(36,246)	(38,769)	-	-
เงินสดให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	(8,000,000)	-	(609,217,679)	(811,514,334)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	-	-	681,984,907	905,425,416
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	(953,500)	(14,250)	(953,500)	(14,250)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	589,143	569,028	30,583,643	100,569,028
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น		20,300	(250,000)	20,300	(250,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น		-	51,526	-	51,526
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว		-	(145,000,000)	-	(145,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว		-	145,036,957	-	145,036,957
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	-	(8,686,629)
เงินสดเพิ่มจากการซื้อบริษัทย่อย	35	18,288,581	1,237,763	-	-
เงินสดรับจากการชำระบัญชีในบริษัทย่อย	12	-	-	-	4,129,916
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม	12	(207,891,950)	(162,788,430)	(207,891,950)	(162,788,430)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	63,101,650	184,388,960	63,101,650	184,388,960
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า	12	-	(24,958,174)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเดี่ยว	8	386,498,417	196,088,927	386,498,417	196,088,927
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(1,261,724,795)	(1,439,784,276)	(900,901,502)	(1,092,993,154)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		4,081,672	5,428,261	994,813	729,224
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(232,736,685)	(239,593,084)	(22,589,340)	(21,789,173)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		104,112	-	2,857,220	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า	12	208,321,047	144,481,848	636,731,175	136,716,634
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว		1,176,122	947,583	1,176,122	947,583
ดอกเบี้ยรับ		3,149,465	9,173,030	40,310,865	51,829,200
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน		(1,026,012,667)	(1,325,023,100)	102,705,141	(517,122,599)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	-	-	2,225,650,928	2,253,799,228
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36	(4,850,000)	(2,000,000)	(2,423,631,657)	(2,036,295,036)
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		(7,574,680)	9,504,622	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		8,300,000,000	7,535,000,000	8,195,000,000	7,490,000,000
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		(7,620,000,000)	(7,305,000,000)	(7,620,000,000)	(7,210,000,000)
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		(92,472,139)	(94,482,316)	(1,542,387)	(3,519,429)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	20	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	20	(209,000,000)	(40,000,000)	(209,000,000)	(40,000,000)
ได้ถอนหุ้นกู้		(800,000,000)	-	(800,000,000)	-
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุน ในบริษัทย่อย		800,000	-	-	-
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	25	28,980,243	36,595,291	28,980,243	36,197,793
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	33	(1,072,015,907)	(980,258,576)	(1,072,103,126)	(980,258,576)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(476,132,483)	(840,640,979)	(676,645,999)	(490,076,020)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ		218,813,539	(265,189,988)	80,686,886	(294,038,950)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี		312,059,689	577,249,677	92,965,386	387,004,336
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี	7	530,873,228	312,059,689	173,652,272	92,965,386
รายการที่ไม่ใช่เงินสด					
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้					
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมีได้ชำระ		-	56,927,977	-	44,802,957
เงินปันผลค้างจ่าย		10,863,780	24,104	30,570	24,104
เงินปันผลค้างรับ		4,499,990	-	119,916,000	-
การจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขายโดยยังมีได้ชำระ		73,010,874	-	73,010,874	-
จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว		60,000,000	130,000,000	60,000,000	130,000,000
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาวยังมีได้ชำระ		10,000,000	-	10,000,000	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ที่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”

กลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ และให้บริการเกี่ยวกับความบันเทิง การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการสามารถสรุปได้ดังนี้

- ธุรกิจโรงภาพยนตร์
- การให้บริการสื่อและโฆษณา
- การให้บริการโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ
- ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ
- ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้กำหนดให้มีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสม ในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ให้ชัดเจนขึ้น การปรับปรุงดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้รวมกิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารสำคัญแก่กิจการที่รายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของกิจการที่รายงาน ซึ่งกิจการต้องเปิดเผยจำนวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารสำคัญ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมบริษัทย่อยเข้ามาในการจัดทำงบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได้ และได้กำหนดให้วัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไปยังกำไรหรือขาดทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การต่อค่าของสินทรัพย์ ได้มีการกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์วัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่าย โดยการเปิดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีที่การวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในลำดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิดเผย เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานสำคัญที่ใช้ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้กำหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าตัดจำหน่ายสะสมในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้กำหนดคำนิยามให้ชัดเจนขึ้น สำหรับ “เงื่อนไขการได้รับสิทธิ” และ กำหนดคำนิยามแยกกันระหว่าง “เงื่อนไขผลงาน” และ “เงื่อนไขการบริการ” มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้กำหนดให้ชัดเจนขึ้นในเรื่อง ก) ภาระผูกพันที่กิจการต้องชำระสิ่งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่เข้าคำนิยามของเครื่องมือทางการเงิน ว่าเป็นหนี้สินทางการเงินหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามคำนิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดให้วัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่ไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกำไรหรือขาดทุนทุกสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ไม่ได้ถือปฏิบัติกับการบัญชีสำหรับการจัดตั้งการร่วมค้าที่อยู่ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน ได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และกำหนดให้นำเสนอการกระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงานกับสินทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ของส่วนงานให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกิจการ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม การปรับปรุงนี้ได้ให้คำนิยามของกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและได้กำหนดข้อยกเว้นในการจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการที่มีธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ได้รับข้อยกเว้นจากการนำบริษัทย่อยเกือบทั้งหมดมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม แต่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ได้กำหนดให้กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดไว้สำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกับงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง มูลค่ายุติธรรมได้กำหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับข้อยกเว้นในเรื่องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่ม ให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่มีสาระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การนำเสนอของงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ภาษีได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การร่วมการงาน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

- 2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นำมามาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

- ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ความมีสาระสำคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ทำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจรายการได้ลดลง หากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจำเป็นต้องแสดงแยกจากกันหากเกี่ยวข้องกับความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติใหม่ของการใช้การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามลำดับการแสดงรายการในงบการเงิน
- รายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นำมามาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้กำหนดให้มีความชัดเจนขึ้นว่าการคิดค่าเสื่อมราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้นั้น ไม่เหมาะสม และ แก้ไขขอบเขตให้พืชที่ให้ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้กำหนดให้มีความชัดเจนขึ้นสำหรับการเลือกใช้อัตราคิดลดสำหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อัตราผลตอบแทนของหนี้สิน โดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี้สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็นสำคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งนี้การเลือกใช้นโยบายบัญชีสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องทำโดยปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ่มสำหรับกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน โดยในการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการที่จะยังคงการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้นๆ ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้นๆ ใช้อยู่ หรือจะถอดการวัดมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้วยการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใช้วิธีส่วนได้เสียสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้กำหนดให้มีความชัดเจนถึงความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลหรือที่อื่นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้จะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่นที่มีข้อมูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

- 2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นำมามาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

- ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นั้นไม่เหมาะสม ข้อสันนิษฐานนี้อาจตกไปหากเข้าข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตัววัดของรายได้ (นั่นคือรายได้เป็นปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดของมูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ 1) ข้อยกเว้นในการจัดทำงบการเงินรวมว่าให้ใช้กับกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ขึ้นกลางที่เป็นบริษัทย่อยของกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะต้องนำบริษัทย่อยที่ไม่ใช่กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน มารวมในการจัดทำงบการเงินรวมด้วย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) ได้กำหนดให้มีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับ 1) การซื้อส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของการดำเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็นธุรกิจให้ผู้ซื้อนำหลักการบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีที่ผู้ร่วมดำเนินงานมีการซื้อส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกันเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ในการดำเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่ หากร่วมดำเนินงานยังคงมีการควบคุมร่วมอยู่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้กิจการที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามที่กำหนดใน TFRS 12 แม้ไม่ได้มีการจัดทำงบการเงินรวม

ผู้บริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการ ไม่ได้นำมาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง คำนวณการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

- 2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นำมามาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

- ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้ (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การวัดมูลค่าสุทธิธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า

ก) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือผู้ที่ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อบริษัทย่อยต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อ และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายชำระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่นั้นในกำไรหรือขาดทุน

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อจะไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายชำระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาเนื่องจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรขาดทุน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

ก) บริษัทย่อย (ต่อ)

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการค้ำค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการค้ำค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้

รายชื่อบริษัทย่อยและผลกระทบทางการเงินจากการซื้อและจำหน่ายบริษัทย่อยออกไป ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 12

ข) รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ สำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ และกำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ

ค) การจำหน่ายบริษัทย่อย

เมื่อกิจกรรมสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในหุ้นที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน สำหรับทุกจำนวนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจำหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

ง) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่ง โดยทั่วไปก็คือการที่กลุ่มกิจการถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน

ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการที่ควรรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ากำไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง

ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกำไรหรือขาดทุนและส่วนแบ่งในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนเมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมนั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของ บริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มกิจการจะคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำไรขาดทุน

รายการกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า

บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ กำไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วม จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

จ) การร่วมการงาน

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดำเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผู้ลงทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการได้ประเมินลักษณะของการร่วมการงานที่มีและพิจารณาว่าเป็นการร่วมค้า ซึ่งการร่วมค้ารับรู้เงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

ตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่วมค้ามีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในการร่วมค่านั้น (ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใดๆซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในการร่วมค่านั้น) กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียของตนในการร่วมค่านั้น นอกจากนี้ว่ากลุ่มกิจการมีภาระผูกพัน หรือได้จ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนการร่วมค้าไปแล้ว

รายการกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับการร่วมค้าจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการร่วมค่านั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการค้อยค่า การร่วมค้าจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่นำเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและสกุลเงินที่นำเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)

ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปีได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

ค) กลุ่มกิจการ

การแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที่มีใช้สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่นำเสนอของงบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่นำเสนอของงบการเงินดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิด

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.6 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกำไรขาดทุน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.7 สินค้าคงเหลือและภาพยนตร์ระหว่างผลิต

สินค้าคงเหลือประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ใน โรงภาพยนตร์ และแผ่นวีซีดีและดีวีดี

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของอาหารและเครื่องดื่มและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ใน โรงภาพยนตร์คำนวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน ราคาทุนของแผ่นวีซีดีและดีวีดีคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอาหารขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ส่วนลดจากการรับประกันสินค้าหรือส่วนลดต่าง ๆ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูป รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผ่อนการลดมูลค่าของสินค้าเก่า สิ้นสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น

ภาพยนตร์ระหว่างผลิต แสดงถึงต้นทุนของการผลิตและถ่ายทำภาพยนตร์ที่อยู่ระหว่างการผลิตและจะจัดจำหน่ายเป็นต้นทุนเมื่อมีการจำหน่ายหรือจัดฉายภาพยนตร์ โดยจัดจำหน่ายตามอัตราส่วนของการใช้งานในช่องทางการตลาดต่าง ๆ ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตและถ่ายทำภาพยนตร์ และแสดงด้วยราคาทุน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.8 เงินลงทุน

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า เป็นเงินลงทุนเพื่อขาย การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ

เงินลงทุนเพื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดำเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนเพื่อขายรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำรายการ

เงินลงทุนเพื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจาก Nation Stock Exchanges of India Limited ณ วันทำการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นรับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ารวมไว้ในงบกำไรขาดทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์หรืออายุสัญญาเช่าในกรณีที่อายุสัญญาเช่าสั้นกว่าดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์ไม่จำกัด

อาคาร	20 ปี
โรงภาพยนตร์ส่วนปรับปรุง	10, 20 ปี และตามอายุสัญญาเช่า
ระบบสาธารณูปโภค	5, 10, 15 ปี
เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องตกแต่งที่ใช้ดำเนินงาน	5, 10, 15, 20 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลกำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในงบกำไรขาดทุน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.10 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมคือสิ่งตอบแทนที่โอนให้สูงกว่ามูลค่าธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเพื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่กลับรายการบัญชี ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคำนวณในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้น อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ที่เกิดความนิยมเกิดขึ้นและระบุส่วนงานดำเนินงานได้

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

ค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ บันทึกตามราคาทุนที่ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องในการซื้อลิขสิทธิ์ ต้นทุนลิขสิทธิ์ตัดจำหน่ายเป็นต้นทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ วิชิตีและดีวีดี และการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ตามอัตราส่วนของการใช้งานในช่องทางเหล่านั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิทธิ์ ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 2 ปี ถึง 10 ปี ในกรณีที่คาดว่ามีการขาดทุนเกิดขึ้นในแต่ละลิขสิทธิ์ กลุ่มกิจการจะตัดจำหน่ายขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นออกจากมูลค่าทางบัญชีของลิขสิทธิ์นั้น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทันที

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อและมีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่าต้นทุนเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาซึ่งบันทึกเป็นต้นทุนเพื่อการพัฒนาและรวบรวมไว้ในต้นทุนเมื่อได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.12 การค้ำของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่ายจะถูกทดสอบการค้ำของสินทรัพย์เป็นประจำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนการค้ำของสินทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์รับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการค้ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์ไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะเป็นส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา การระดมทุนตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เมื่อต้นกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรายได้ทางการเงินค้างรับรายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่า โดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกี่ยวข้องในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานจึงรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนอาคาร และอุปกรณ์ และคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงระยะเวลาการให้เช่า

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.14 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าสุทธิของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทำรายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้จะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลานานน้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ก) ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการส่วนใหญ่ ที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ ที่ยังไม่ได้นำไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็นการชั่วคราวก่อน ต้องนำมาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลำดับ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการต้องดำเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจำนวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนของทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มกิจการได้กำหนดโครงการผลประโยชน์ในหลายรูปแบบ บริษัทมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์สำหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ บริษัทไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสำหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกำหนดจ่าย สำหรับโครงการผลประโยชน์คือ โครงการเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และ ค่าตอบแทน

หนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณ โดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้ [อัตราผลตอบแทนในตลาดของหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดี / อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล] ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันกองทุนบำเหน็จบำนาญ

กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.17 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กลุ่มกิจการดำเนินโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน โดยที่กิจการได้รับบริการจากพนักงาน เป็นสิ่งตอบแทนสำหรับตราสารทุน (สิทธิซื้อหุ้นสามัญ) ที่กิจการออกให้ มูลค่ายุติธรรมของบริการของพนักงาน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิซื้อหุ้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย จำนวนรวมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้โดย

- รวมเงื่อนไ้ทางการตลาด
- ไม่รวมผลกระทบของการบริการและเงื่อนไ้การได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไ้การตลาด (ตัวอย่างเช่น ความสามารถทำกำไร การเติบโตของกำไรตามที่กำหนดไว้ และพนักงานจะยังเป็นพนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่กำหนด) และ
- ไม่รวมผลกระทบของเงื่อนไ้การได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไ้การบริการหรือผลงาน (ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดในเรื่องการออมของพนักงานหรือการถือหุ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนด)

เงื่อนไ้ผลงานที่ไม่ใช่เงื่อนไ้ทางการตลาดและเงื่อนไ้การบริการจะรวมอยู่ในข้อสมมติฐานเกี่ยวกับจำนวนของสิทธิซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลาได้รับสิทธิ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไ้การได้รับสิทธิที่กำหนดไว้ กลุ่มกิจการจะทบทวนการประเมินจำนวนของสิทธิซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ ซึ่งขึ้นกับเงื่อนไ้การได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไ้การตลาด และจะรับรู้ผลกระทบของการปรับปรุงประมาณการเริ่มแรกในกำไรหรือขาดทุนพร้อมกับการปรับปรุงรายการไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน

เมื่อมีการใช้สิทธิ บริษัทจะออกหุ้นใหม่ สิ่งตอบแทนที่ได้รับสุทธิด้วยต้นทุนในการทำรายการทางตรงจะบันทึกไปยังหุ้นเรือนหุ้น (มูลค่าตามบัญชี) และส่วนเกินมูลค่าหุ้น

กรณีที่บริษัทให้สิทธิซื้อตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการ จะปฏิบัติเหมือนเป็นเงินอุดหนุนจากบริษัทใหญ่ กลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการของพนักงาน โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ มูลค่าของตราสารทุนเหล่านั้นต้องวัด ณ วันที่ให้สิทธิ ซึ่งจะรับรู้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ ในงบเฉพาะของบริษัทจะบันทึกเสมือนกับการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.18 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกิจกรรมมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินจะไม่รับรู้สำหรับขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคต

ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกำหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้อย่างค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

ประมาณการหนี้สินจากสินค้ายับคั้นเป็นค่าเพื่อสินค้ายับคั้นสำหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดี ประมาณขึ้น โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณการค่าเพื่อสินค้ายับคั้นบันทึกด้วยกำไรขั้นต้นและแสดงในงบกำไรขาดทุนโดยสุทธิจากยอดขาย

บริษัทประมาณการหนี้สินจากการแลกคะแนนสะสม โดยพิจารณาจากอัตราการแลกคะแนนสะสมที่ผ่านมา และจำนวนคะแนนสะสมที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.19 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซื้อขายหุ้นที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจำนวนเงินสุทธิจากภาษีไว้เป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยนำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้น

กรณีของบริษัทใดก็ตามในกลุ่มกิจการซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทกลับคืน (หุ้นทุนซื้อคืน) สิ่งตอบแทนที่จ่ายออกไปและเกี่ยวข้องโดยตรง (สุทธิจากภาษีเงินได้) จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจนกว่าหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจำหน่ายใหม่ สิ่งตอบแทนใด ๆ ที่ได้รับจากการขายหรือนำหุ้นทุนซื้อคืนออกจำหน่ายใหม่สุทธิจากต้นทุนเพิ่มเติมที่จ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจะแสดงรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.20 การรับรู้รายได้

รายได้หลักของกลุ่มกิจการ คือ รายได้จากผู้มีผู้เข้าชมภาพยนตร์ รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้จากการให้บริการโฆษณาสินค้า รายได้จากการให้บริการ โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริการ รายได้จากการจำหน่ายแผ่นวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และรายได้จากการสนับสนุนธุรกิจ

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ได้รับจากการขายสินค้าและบริการที่ให้เป็นจำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน และส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสำหรับงบการเงินรวม

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้ารับรู้เมื่อการให้บริการแล้วเสร็จ

รายได้จากการให้ใช้สิทธิในภาพยนตร์รวมถึงสิทธิที่เกิดจากภาพยนตร์ที่ผลิตเองและคิดค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนคงที่ โดยผู้ใช้สิทธิไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมได้และผู้ใช้สิทธิไม่มีข้อผูกพันภายหลังการให้ใช้สิทธิ์จะถือเป็นรายได้ทั้งจำนวนเมื่อผู้ใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามสัญญา

รายได้จากการเผยแพร่โฆษณาต่าง ๆ รับรู้เมื่อมีการโฆษณา

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริการรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาอายุสัญญาเช่า

รายได้รอการตัดบัญชีจากการให้เช่าพื้นที่และการบริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- รายได้ดอกเบี้ย - รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ และพิจารณาจากจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ
- รายได้เงินปันผล - รับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.21 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

กลุ่มกิจการให้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตร เอ็ม-เจนเนอร์ชั่น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการขายหรือบริการ โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมเพื่อสามารถนำไปใช้สิทธิได้ในอนาคตเพื่อรับสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัตร เอ็ม-เจนเนอร์ชั่น

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เกี่ยวข้องกับการรับรู้คะแนนสะสมที่ให้ลูกค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิในอนาคตเพื่อรับสินค้าหรือบริการฟรี

ภายใต้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 คะแนนสะสมที่ให้ลูกค้าถือเป็นรายการแยกต่างหากจากรายการขายในสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายจะบันทึกระหว่าง

- รายการขายและให้บริการเริ่มแรกซึ่งรับรู้เป็นรายได้และ
- คะแนนสะสมที่ลูกค้าจะสอบถามใช้สิทธิได้ในอนาคตซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิและกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามสัญญาภาระผูกพันที่จะจัดหารางวัลนั้น

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับซึ่งบันทึกลงไปยังคะแนนสะสม โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม

2.22 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

2.23 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย และด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

การจัดการความเสี่ยงดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงจะกำหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงนโยบายสำหรับความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ และใช้ตราสารทั้งที่เป็นอนุพันธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพันธ์ทางการเงินการลงทุน โดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นทางการสำคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกิจการมีลูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการมีรายการเงินตราต่างประเทศเฉพาะการซื้อลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์จากต่างประเทศที่เป็นเงินสกุลที่หลากหลาย โดยมีเงินสกุลหลักเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่เป็นอัตราคงที่ กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเนื่องจากกลุ่มกิจการมีลูกค้าจำนวนมาก ราย ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการเป็นรายได้ที่รับเป็นเงินสด กลุ่มกิจการมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม กู้สัญญาในอนุพันธ์ทางการเงินและรายการเงินสดได้เลือกที่จะทำรายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือสูง

3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

จำนวนเงินสดที่มีอยู่เพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอำนวยความสะดวกในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3.2 การประมาณมูลค่าสุทธิธรรม

ตารางต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับที่ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ข้อมูลระดับที่ 3 ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มกิจการที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ดูหมายเหตุฯ 8 สำหรับการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ที่จำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	ข้อมูลระดับที่ 1 บาท
สินทรัพย์	
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย	
ตราสารทุน	
อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์	512,698,612
สินทรัพย์รวม	512,698,612
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	ข้อมูลระดับที่ 1 บาท
สินทรัพย์	
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย	
ตราสารทุน	
อุตสาหกรรมสื่อการสิ่งพิมพ์	748,530,498
สินทรัพย์รวม	748,530,498

(ก) เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 1

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่ในงบการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื้อขายมีพร้อมและสม่ำเสมอ จากการแลกเปลี่ยนจากตัวแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการด้านราคา หรือหน่วยงานกำกับดูแล และราคารุนั้นแสดงถึงรายการในตลาดที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม่ำเสมอ ในราคาซึ่งคู่สัญญาซึ่งเป็นอิสระจากกันพึงกำหนดในการซื้อขาย (Arm's length basis) ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้สำหรับสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือ โดยกลุ่มกิจการได้แก่ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน เครื่องมือทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับที่ 1

4 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

4.1 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐาน

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

ก) ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุ 2.12 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งพิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้หรือการคำนวณมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ตามความเหมาะสม การคำนวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ (หมายเหตุ 14)

หากประมาณการต้นทุนของเงินทุนก่อนภาษีที่ใช้ในการคำนวณกระแสเงินสดคิดลดสูงขึ้น ร้อยละ 1.0 จากอัตราที่กลุ่มกิจการประมาณไว้ (เช่น ร้อยละ 7.0 แทนที่จะเป็นอัตราร้อยละ 6.0) กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 8.24 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในการจัดทำประมาณการทางการเงิน ฝ่ายบริหารอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด โดยอัตราการเติบโตที่ใช้สอดคล้องกับข้อมูลในอดีต ประมาณการต้นทุนของเงินทุนก่อนภาษีสำหรับสถานการณ์ปกติจึงเป็นมูลค่าที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าค่าความนิยม

ข) ประเมินการการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าโดยประมาณการขาดทุนที่อาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ กลุ่มกิจการประเมินค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากการคาดการณ์กระแสเงินสดรับในอนาคต ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชำระหนี้ และกรณีของการผิดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นและการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

ค) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ส้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ

กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ส้าสมัยและเสื่อมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับซึ่งคำนวณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย การคำนวณดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณการของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ประสบการณ์ของผู้บริหารในธุรกิจ และแนวโน้มของตลาด

4 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐาน (ต่อ)

ง) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืนสำหรับแผนวิธีคิดและวิธีวัดที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต ผู้บริหารประมาณการสัดส่วนร้อยละที่คาดว่าจะรับคืน โดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน

จ) มูลค่าภาพยนตร์ระหว่างผลิต

การบันทึกต้นทุนภาพยนตร์ระหว่างผลิตบันทึกตามต้นทุนที่เกิดขึ้น เมื่อมีข้อบ่งชี้และหากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่าต้นทุน กลุ่มกิจการจะทดสอบและรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องถ้ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่คุ้มกับต้นทุนภาพยนตร์ในแต่ละเรื่อง โดยการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพื่อใช้ในการคำนวณต้องอาศัยการประมาณการจากผู้บริหาร

ฉ) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผลประโยชน์พนักงานในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อสมมติฐานหลักอื่น ๆ สำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 22

ช) ประมาณการหนี้สิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

บริษัทประมาณการหนี้สินจากการแลกคะแนนสะสม โดยพิจารณาจากอัตราการแลกคะแนนสะสมที่ผ่านมา และจำนวนคะแนนสะสมที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

4 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)

4.2 การใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ก) การร่วมการงาน

บริษัทถือสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 49 ของการรวมการงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วมในการงานนี้ เนื่องจากภายใต้สัญญาที่ตกลงร่วมกันได้กำหนดว่าการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากผู้เข้าร่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่านั้น

การร่วมการงานของกลุ่มกิจการได้จัดตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัทจำกัดและให้สิทธิในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทจำกัดนี้แก่กลุ่มกิจการและผู้ร่วมการงานอื่น ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ดังนั้นการงานนี้จึงจัดประเภทเป็น “การร่วมค้า”

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

6 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม					รวม
	ธุรกิจ โรงภาพยนตร์	ธุรกิจ โฆษณา	ธุรกิจ โบว์ลิง และคาราโอเกะ	ธุรกิจ ให้เช่า และบริการ	ธุรกิจ สื่อภาพยนตร์	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559						
รายได้						
- รายได้ตามส่วนงานธุรกิจ	6,985	1,009	532	574	485	9,585
- รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ	(488)	-	(59)	(97)	(196)	(840)
รายได้สุทธิ	6,497	1,009	473	477	289	8,745
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	569	724	(21)	(2)	(169)	1,101
เงินชดเชยค่าเสียหาย						46
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน						376
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้						(191)
กำไรจากการดำเนินงาน						1,332
ต้นทุนทางการเงิน						(144)
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า						256
กำไรก่อนภาษีเงินได้						1,444
ภาษีเงินได้						(237)
กำไรสุทธิ						1,207
สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน	5,941	21	605	1,008	16	7,591
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า						3,040
สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน						4,094
สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงินรวม						14,725

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

6 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม					รวม
	ธุรกิจ โรงภาพยนตร์	ธุรกิจ โฆษณา	ธุรกิจ โบว์ลิง และคาราโอเกะ	ธุรกิจ ให้เช่า และบริการ	ธุรกิจ สื่อภาพยนตร์	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558						
รายได้						
- รายได้ตามส่วนงานธุรกิจ	6,594	973	580	626	542	9,315
- รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ	(488)	-	(70)	(103)	(74)	(735)
รายได้สุทธิ	6,106	973	510	523	468	8,580
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	702	683	1	54	(145)	1,295
เงินชดเชยค่าเสียหาย						8
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน						237
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้						(141)
กำไรจากการดำเนินงาน						1,399
ต้นทุนทางการเงิน						(154)
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า						237
กำไรก่อนภาษีเงินได้						1,482
ภาษีเงินได้						(300)
กำไรสุทธิ						1,182
สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน	5,508	33	692	1,107	18	7,358
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า						2,826
สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน						4,062
สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงินรวม						14,246

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

6 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สินทรัพย์ของส่วนงานประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ และเงินสดสำหรับการดำเนินงานแต่ไม่รวมเงินลงทุน

หนี้สินของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมเพื่อใช้กับทุกส่วนงานและบริหารสภาพคล่องโดยรวม ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงไม่ได้
นำเสนอข้อมูลหนี้สินจำแนกตามส่วนงาน

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
เงินสด	42,570,698	38,460,043	30,748,394	26,553,152
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	488,302,530	273,599,646	142,903,878	66,412,234
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	530,873,228	312,059,689	173,652,272	92,965,386

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.37 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.10
ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี)

8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในระหว่างปีมีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี	748,530,498	785,507,073
จำหน่ายราคาทุน	(112,875,261)	(58,163,739)
กำไรที่เกิดขึ้นจริง	(346,634,030)	(137,925,188)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(14,778,177)	36,031,897
การตีราคาใหม่ของหลักทรัพย์เพื่อขาย	238,455,582	123,080,455
ราคาตามบัญชีสิ้นปี	512,698,612	748,530,498

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนมีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ราคาทุน	108,405,000	221,280,261
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น	404,293,612	527,250,237
มูลค่ายุติธรรม	512,698,612	748,530,498

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในราคา 459.51 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่รวมอยู่ใน “รายได้อื่น” จำนวน 346.63 ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อ ณ วันทำการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่อ้างอิงจาก Nation Stock Exchange of India Limited มูลค่ายุติธรรมนี้ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1 ของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	638,634,765	634,608,967	131,278,990	100,390,651
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36)	12,739,615	11,480,243	61,164,952	67,395,248
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	386,400,007	308,528,225	33,867,924	43,311,236
รวม	1,037,774,387	954,617,435	226,311,866	211,097,135
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(43,593,884)	(6,732,086)	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	994,180,503	947,885,349	226,311,866	211,097,135
ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36)	69,473,283	51,519,243	334,798,246	176,610,251
ลูกหนี้อื่น	150,855,347	131,059,460	132,067,929	88,513,436
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	41,805,669	50,054,603	19,217,644	25,799,623
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,256,314,802	1,180,518,655	712,395,685	502,020,445

9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	387,444,295	309,367,943	33,867,924	46,152,295
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	264,235,989	388,629,061	86,154,678	113,882,608
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	180,998,295	184,932,497	85,254,698	46,726,464
3 - 6 เดือน	35,912,437	32,530,355	12,813,909	2,121,682
6 - 12 เดือน	133,649,357	22,241,681	7,217,687	1,240,641
เกินกว่า 12 เดือน	35,534,014	16,915,898	1,002,970	973,445
รวม	1,037,774,387	954,617,435	226,311,866	211,097,135
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(43,593,884)	(6,732,086)	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	994,180,503	947,885,349	226,311,866	211,097,135

10 สินค้าคงเหลือ

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
อาหารและเครื่องดื่ม	78,087,657	114,188,601	50,456,727	80,467,373
แผ่นวีซีดีและดีวีดี - สุทธิจากค่าเผื่อ	4,825,959	58,391,683	-	-
วัสดุสิ้นเปลืองและอื่น ๆ	14,896,519	10,003,639	11,233,844	7,616,939
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	97,810,135	182,583,923	61,690,571	88,084,312

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจำนวน 476.39 ล้านบาท และจำนวน 337.19 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลำดับ (พ.ศ. 2558 : 517.97 ล้านบาท และจำนวน 328.44 ล้านบาท)

กลุ่มกิจการบันทึกกลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมและค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นจำนวน 18.41 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : รับรู้ขาดทุน 2.45 ล้านบาท)

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ	91,559,478	97,909,850	33,627,034	41,059,845
ภาษีลูกหัก ณ ที่จ่าย	43,026,517	53,505,521	381,168	478,496
อื่น ๆ	57,042,322	24,123,190	26,549,677	5,196,007
	<u>191,628,317</u>	<u>175,538,561</u>	<u>60,557,879</u>	<u>46,734,348</u>

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

เงินลงทุนที่ปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย

จำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
บริษัทร่วม	2,751,690,359	2,525,403,524
การร่วมค้า	288,167,915	300,877,587
	<u>3,039,858,274</u>	<u>2,826,281,111</u>

จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
บริษัทร่วม	250,824,492	234,894,716
การร่วมค้า	5,335,035	2,288,053
	<u>256,159,527</u>	<u>237,182,769</u>

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี	2,525,403,524	2,343,980,072	2,323,374,428	2,233,091,268
ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม	207,891,950	162,788,430	207,891,950	162,788,430
จำหน่ายเงินลงทุน	(33,365,449)	(85,277,816)	(29,956,183)	(72,505,270)
เงินปันผลรับ	(194,821,572)	(130,981,878)	-	-
กำไรระหว่างกันรอการรับรู้จากการ จำหน่ายสินทรัพย์ให้กับกองทุนรวม (หมายเหตุ 13)	(4,242,586)	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	250,824,492	234,894,716	-	-
ราคาตามบัญชีสิ้นปี	2,751,690,359	2,525,403,524	2,501,310,195	2,323,374,428

กลุ่มกิจการมีกำไรในรายการระหว่างกันที่เกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรับรู้ในงบกำไรขาดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าอาคารที่จำหน่ายไป ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการรับรู้กำไรในรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายได้จำนวน 16.32 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 16.32 ล้านบาท)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมรวมค่าความนิยมในงบการเงินรวมที่มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 246.48 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 235.31 ล้านบาท) ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้รับรายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วมจำนวน 194.82 ล้านบาท ซึ่งบันทึกอยู่ใน “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และบันทึกอยู่ใน “เงินลงทุนในบริษัทร่วม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“SF”)

พ.ศ. 2559

ในระหว่างปีบริษัทลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของ SF จำนวน 28.97 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 173.59 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท SF จำนวน 10.68 ล้านหุ้น ไปในราคา 63.10 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว รวมอยู่ใน “รายได้อื่น” เป็นจำนวน 29.74 ล้านบาท และจำนวน 33.15 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลำดับ

ผลจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมในอัตราร้อยละ 23.86 เป็นร้อยละ 24.89

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“SF”) (ต่อ)

พ.ศ. 2558

ในระหว่างปีบริษัทลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของ SF จำนวน 28.74 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 162.79 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท SF จำนวน 27.63 ล้านหุ้น ไปในราคา 184.39 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว รวมอยู่ใน “รายได้อื่น” เป็นจำนวน 99.11 ล้านบาท และจำนวน 111.88 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลำดับ

บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (“CJM”)

พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 245 หุ้น เป็นเงิน 2.45 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน จากการประเมินอำนาจการควบคุมและผลตอบแทนเงินลงทุนในบริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด กลุ่มกิจการจัดเงินลงทุนดังกล่าวเป็นบริษัทร่วมและบริษัทใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในข้อมูลทางการเงินรวม

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 6,500 หุ้น ในราคาที่ตราไว้ 10,000 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมที่ร้อยละ 49.00 เป็นจำนวนเงิน 31.85 ล้านบาท

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

	สถานที่ประกอบธุรกิจ ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)		วิธีการวัดมูลค่า
				31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
				พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	
บริษัทร่วม						
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“SF”)	ประเทศไทย	ให้เช่าพื้นที่ในอาคารและ ให้บริการด้านสาธารณูปโภค	ถือหุ้นโดยตรง	24.89	23.86	วิธีส่วนได้เสีย
บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด	ประเทศไทย	ให้เช่าพื้นที่ในอาคารและ ให้บริการด้านสาธารณูปโภค	ถือหุ้นโดยตรง	50.00	50.00	วิธีส่วนได้เสีย
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ (“MJLF”)	ประเทศไทย	ให้เช่าพื้นที่และให้บริการ ด้านสาธารณูปโภค	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน SF	12.45	11.93	วิธีส่วนได้เสีย
บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จำกัด	ประเทศไทย	เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายตั๋ว บัตรเข้าชมการแสดง	ถือหุ้นโดยตรง	40.00	40.00	วิธีส่วนได้เสีย
บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (“CJM”)	ประเทศไทย	ผลิตและจำหน่ายภาพยนตร์ ทั้งในและต่างประเทศ	ถือหุ้นโดยตรง	49.00	-	วิธีส่วนได้เสีย

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการใน SF ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวน 2,719.48 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : จำนวน 2,649.42 ล้านบาท) และมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ มีจำนวน 1,538.25 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : จำนวน 1,357.75 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการใน MJLF ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวน 1,600.83 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : จำนวน 1,426.59 ล้านบาท) และมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ มีจำนวน 1,098.39 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : จำนวน 1,080.18 ล้านบาท)

ไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปสำหรับบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินสำหรับบริษัท SF และ MJLF ซึ่งปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน โดยสรุป

	หน่วย : บาท					
	SF		MJLF		รวม	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25,197,937	33,499,626	248,924,395	290,261,730	274,122,332	323,761,356
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด)	390,310,803	876,914,618	2,393,064	2,521,705	392,703,867	879,436,323
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	415,508,740	910,414,244	251,317,459	292,783,435	666,826,199	1,203,197,679
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	8,726,075,381	8,032,364,851	3,925,653,469	3,839,063,324	12,651,728,850	11,871,428,175
หนี้สินหมุนเวียน						
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า)	1,067,780,163	779,985,158	-	1,845,724	1,067,780,163	781,830,882
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหนี้การค้า)	428,647,024	453,353,435	36,464,371	17,057,165	465,111,395	470,410,600
หนี้สินหมุนเวียนรวม	1,496,427,187	1,233,338,593	36,464,371	18,902,889	1,532,891,558	1,252,241,482
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินทางการเงิน	499,406,215	1,198,796,677	-	-	499,406,215	1,198,796,677
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,304,839,142	1,341,262,070	93,052,983	91,074,759	1,397,892,125	1,432,336,829
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	1,804,245,357	2,540,058,747	93,052,983	91,074,759	1,897,298,340	2,631,133,506
สินทรัพย์สุทธิก่อนหักส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,840,911,577	5,169,381,755	4,047,453,574	4,021,869,111	9,888,365,151	9,191,250,866
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(385,294,132)	(370,361,235)	-	-	(385,294,132)	(370,361,235)
สินทรัพย์สุทธิหลังหักส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,455,617,445	4,799,020,520	4,047,453,574	4,021,869,111	9,503,071,019	8,820,889,631

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยสรุป

	หน่วย : บาท					
	SF		MJLF		รวม	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
รายได้	1,404,639,910	1,401,462,142	482,318,590	480,051,314	1,886,958,500	1,881,513,456
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(262,132,950)	(261,103,836)	-	-	(262,132,950)	(261,103,836)
รายได้ดอกเบี้ย	26,268,732	27,197,527	3,088,597	3,403,092	29,357,329	30,600,619
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(75,242,935)	(96,372,720)	-	-	(75,242,935)	(96,372,720)
กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	969,047,690	930,051,619	364,113,868	357,598,286	1,333,161,558	1,287,649,905
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(45,968,049)	(38,064,687)	-	-	(45,968,049)	(38,064,687)
กำไรหลังภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	923,079,641	891,986,932	364,113,868	357,598,286	1,287,193,509	1,249,585,218
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	-	(264,556)	(5,229,406)	4,515,374	(5,229,406)	4,250,818
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	923,079,641	891,722,376	358,884,462	362,113,660	1,281,964,103	1,253,836,036
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	64,432,572	7,686,078	109,989,000	111,295,800	174,421,572	118,981,878

ข้อมูลข้างต้นเป็นจำนวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมดังกล่าว) และปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและบริษัทร่วม

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงิน โดยสรุป

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุป	หน่วย : บาท					
	SF		MJLF		รวม	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม	4,799,020,520	4,236,305,764	4,021,869,111	3,997,015,451	8,820,889,631	8,233,321,215
กำไรในระหว่างงวด	923,079,641	891,986,932	364,113,868	357,598,286	1,287,193,509	1,249,585,218
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	-	(264,556)	(5,229,406)	4,515,374	(5,229,406)	4,250,818
เงินปันผลจ่าย	(266,482,716)	(329,007,620)	(333,300,000)	(337,260,000)	(599,782,716)	(666,267,620)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	5,455,617,445	4,799,020,520	4,047,453,573	4,021,869,111	9,503,071,018	8,820,889,631
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม (ร้อยละ)	24.89	23.86	33.00	33.00		
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม	1,357,903,182	1,145,046,296	1,335,659,679	1,327,216,807	2,693,562,861	2,472,263,103
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน						
การถือหุ้น	(42,478,514)	1,051,186	-	-	(42,478,514)	1,051,186
รายการปรับปรุงกำไรจากการขาย						
ทรัพย์สินระหว่างงวด	-	-	(237,268,154)	(247,039,054)	(237,268,154)	(247,039,054)
ค่าความนิยม	222,824,515	211,653,466	-	-	222,824,515	211,653,466
มูลค่าตามบัญชี	1,538,249,183	1,357,750,948	1,098,391,525	1,080,177,753	2,636,640,708	2,437,928,701

บริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญ

นอกเหนือจากส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยังมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

	หน่วย : บาท	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม		
ซึ่งแต่ละรายที่ไม่มีสาระสำคัญ	115,049,651	87,474,823
จำนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษัทร่วม;		
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	13,674,827	26,384,102
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	13,674,827	26,384,102

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี	300,877,587	294,159,582	245,167,525	255,167,325
การลงทุนเพิ่มขึ้น	-	26,775,326	-	-
จัดประเภทเงินลงทุนจากการร่วมค้า เป็นบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12 (ค))	-	(8,638,141)	-	(9,999,800)
เงินปันผลรับ	(17,999,465)	(13,499,970)	-	-
ส่วนแบ่งกำไร	5,335,035	2,288,053	-	-
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ	-	(185,947)	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(45,242)	(21,316)	-	-
ราคาตามบัญชีสิ้นปี	288,167,915	300,877,587	245,167,525	245,167,525

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ)

รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

	สถานที่ประกอบธุรกิจ ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)		วิธีการวัดมูลค่า
				31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	
				การร่วมค้า		
บริษัท พีวีอาร์ บลู โอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ("PVR blu-O")	ประเทศอินเดีย	ให้บริการโบว์ลิง คาราโอเกะ และการบันเทิง	ถือหุ้นโดยตรง	49.00	49.00	วิธีส่วนได้เสีย
การร่วมค้าภายใต้ MPIC						
บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด	ประเทศไทย	ให้บริการแพร่ภาพสัญญาณดาวเทียม และจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์	ถือหุ้นทางอ้อม	41.61	41.61	วิธีส่วนได้เสีย
บริษัท ทรานส์ฟอร์มเมชัน फिल्์ม จำกัด	ประเทศไทย	ผลิตภาพยนตร์ โฆษณา รายการโทรทัศน์ รวมทั้ง งานด้านบันเทิงทุกรูปแบบ	ถือหุ้นทางอ้อม	26.42	26.42	วิธีส่วนได้เสีย
บริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส फिल्์ม คิสทริบิวชั่น (ลาว) จำกัด ("MVP")	ประเทศลาว	จัดจำหน่ายภาพยนตร์	ถือหุ้นทางอ้อม	36.98	36.98	วิธีส่วนได้เสีย

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ)

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการร่วมค้า

กลุ่มกิจการไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า

การร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญ

กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

	หน่วย : บาท	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในการร่วมค้าซึ่งแต่ละรายที่ไม่มีสาระสำคัญ	288,167,915	300,877,587
จำนวนรวมของส่วนแบ่งในการร่วมค้า		
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	5,335,035	2,288,053
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	5,335,035	2,288,053

(ค) บริษัทย่อยหลัก

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3,742,768,546	3,742,768,546
หัก ค่าเผื่อการค้อยค่า	(122,354,600)	(1,500,000)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	3,620,413,946	3,741,268,546
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ยอดคงเหลือต้นปี	3,741,268,546	3,732,412,032
เงินลงทุนเพิ่ม	-	8,686,629
จัดประเภทเงินลงทุนจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12 (ข))	-	9,999,800
การชำระบัญชีของบริษัทย่อย	-	(8,329,915)
ค่าเผื่อการค้อยค่า	(120,854,600)	(1,500,000)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	3,620,413,946	3,741,268,546

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ค) บริษัทย่อยหลัก (ต่อ)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทมีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวน 561.82 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 5.73 ล้านบาท) ซึ่งบันทึกเป็น “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท

การลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซินีเพล็กซ์ (ลาว) จำกัด

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซินีเพล็กซ์ (ลาว) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจำนวนเงิน 6.04 ล้านบาท รายละเอียดของกรรวมธุรกิจเปิดเผยในหมายเหตุ 35

บริษัท ซินีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จำกัด

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนในหุ้นสามัญ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท ซินีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยประกอบธุรกิจให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจำนวนเงิน 4.30 ล้านบาท

บริษัท เมตาออกนิชั่น จำกัด (“MTC”)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 MPIC (บริษัทย่อย) ได้จัดตั้งบริษัท เมตาออกนิชั่น จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจในการเป็นตัวแทนซื้อขายสื่อโฆษณาทุกชนิด โดยมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทย่อยจะถือหุ้นร้อยละ 60.00 คิดเป็นจำนวนเงินลงทุน 1.20 ล้านบาท

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ค) บริษัทย่อยหลัก (ต่อ)

บริษัท เค อารีน่า จำกัด (“K Arena”)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษัท ได้ซื้อหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนใน บริษัท เค อารีน่า จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านคาราโอเกะ เป็นจำนวนเงิน 8.69 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมใน อัตราร้อยละ 49.99 เป็นร้อยละ 99.99 และได้เปลี่ยนจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อย ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท เมเจอร์ รีเวิลด์ส์ จำกัด และเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการให้บริการงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายเครื่องพิมพ์อุปองอัตโนมัติ

การชำระบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัท อูร์ ไฟว์สตาร์ ซินีเพล็กซ์ จำกัด (“UDF”)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 UDF ได้จดทะเบียนชำระบัญชี โดยมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 9.69 บาทต่อหุ้น และประกาศจ่ายคืนทุนจดทะเบียน บริษัท ได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 3.78 ล้านบาท และได้รับเงินคืนทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 2.73 ล้านบาท บริษัทเกิดขาดทุนจากการชำระบัญชีของ UDF เป็นจำนวน 4.20 ล้านบาท

บริษัท เชียงใหม่ ซินีเพล็กซ์ จำกัด (“CMC”)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 CMC ได้จดทะเบียนชำระบัญชี โดยมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 9.77 บาทต่อหุ้น และประกาศจ่ายคืนทุนจดทะเบียน บริษัท ได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 1.95 ล้านบาท และได้รับเงินคืนทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 1.40 ล้านบาท

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในบริษัทย่อยได้เกิดการด้อยค่าจำนวน 120.85 ล้านบาท เนื่องจากมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือตามบัญชี

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ก) บริษัทย่อยหลัก (ต่อ)

	สถานที่ประกอบธุรกิจ/ ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สัดส่วนความสัดส่วน เป็นเจ้าของ	
				31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
บริษัทย่อย					
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	ประเทศไทย	ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ เซอร์วิส จำกัด	ประเทศไทย	ให้บริการด้านสาธารณูปโภค	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเม้นท์ จำกัด	ประเทศไทย	ให้บริการด้านสาธารณูปโภค	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99
บริษัท รัชโยธิน ซินีมา จำกัด	ประเทศไทย	ให้เช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99
บริษัท รัชโยธิน เรียดดี้ จำกัด	ประเทศไทย	ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99
บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ๊ป จำกัด	ประเทศไทย	ให้บริการด้านโบว์ลิ่ง และคาราโอเกะและการบันเทิง	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99
บริษัท เมเจอร์ ซินีแอด จำกัด	ประเทศไทย	ให้บริการโฆษณาและบริการ ให้คำปรึกษาธุรกิจ	ถือหุ้นโดยตรง	99.93	99.93
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ประเทศไทย	ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์	ถือหุ้นโดยตรง	99.93	99.93
บริษัท สยามซินีเพล็กซ์ จำกัด	ประเทศไทย	ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("EGV")	ประเทศไทย	ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ และการโฆษณารวมทั้ง ให้บริการเช่าพื้นที่	ถือหุ้นโดยตรง	99.98	99.98
บริษัท เอ็ม พิกเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("MPIC")	ประเทศไทย	ถือสัมปทานและโฆษณาและ จัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์	ถือหุ้นโดยตรง	92.46	92.46
บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ("MHD")	ประเทศไทย	ธุรกิจลงทุน	ถือหุ้นโดยตรง	99.96	99.96
บริษัท ดิจิตอล โปรเจกเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ประเทศไทย	ให้เช่าและบริการระบบเครื่องฉาย และอุปกรณ์	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99
บริษัท เมเจอร์ส ริวอร์คส์ จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัท เค อีรีน่า จำกัด)	ประเทศไทย	ให้บริการงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายเครื่องพิมพ์ถูปลูก อัดโนมิตี	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99
บริษัทย่อยภายใต้ EGV					
บริษัท อีจีวี เอ็กซิซิชั่น จำกัด	ประเทศไทย	ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์	ถือหุ้นทางอ้อม	99.96	99.96

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ค) บริษัทย่อยหลัก (ต่อ)

	สถานที่ประกอบธุรกิจ/ ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	สัดส่วนความสัดส่วน เป็นเจ้าของ	
				31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
				พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
บริษัทย่อยภายใต้ MPIC					
บริษัท ทีวี ฟอรัม จำกัด	ประเทศไทย	สื่อและโฆษณาทางโทรทัศน์	ถือหุ้นทางอ้อม	-	92.46
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	ประเทศไทย	จัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ เพื่อจัดทำวีซีดีและดีวีดี และ เพื่อถ่ายทอดทางโทรทัศน์	ถือหุ้นทางอ้อม	92.46	92.46
บริษัท เอ็มวีดี จำกัด ("MVD")	ประเทศไทย	จำหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์	ถือหุ้นทางอ้อม	92.46	92.46
บริษัท เอ็ม เทอร์ดีโน้ จำกัด	ประเทศไทย	ผลิตภาพยนตร์	ถือหุ้นทางอ้อม	92.46	92.46
บริษัท ทาเลนส์ วัน จำกัด	ประเทศไทย	ผลิตภาพยนตร์	ถือหุ้นทางอ้อม	83.22	83.22
บริษัท เมดากอกนิชั่น จำกัด	ประเทศไทย	ตัวแทนซื้อขายสื่อโฆษณา	ถือหุ้นทางอ้อม	55.48	-
บริษัทย่อยภายใต้ MVD					
บริษัท แปซิฟิก มีเดีย เซลล์ จำกัด	ประเทศไทย	จำหน่ายเทป วีซีดี ดีวีดี ไอเทป วีซีดี ดีวีดี	ถือหุ้นทางอ้อม	91.91	91.91
บริษัทย่อยภายใต้ MHD					
บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซินีเพล็กซ์ (แคม โบเดีย) จำกัด ("Major Platinum")	ประเทศกัมพูชา	ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ และให้บริการด้านโบว์ลิง	ถือหุ้นทางอ้อม	69.97	69.97
บริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซินีเพล็กซ์ (ลาว) จำกัด ("Major Platinum Lao")	สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์	ถือหุ้นทางอ้อม	59.98	-
บริษัท ซินีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จำกัด ("CNP")	สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์	ถือหุ้นทางอ้อม	99.99	-

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ก) บริษัทย่อยหลัก (ต่อ)

กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมมีจำนวน 18.78 ล้านบาท โดยจำนวน 2.33 ล้านบาท เป็นของ MPIC

ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ต่อกลุ่มกิจการ ซึ่งได้แก่ MPIC

งบแสดงฐานะการเงิน โดยสรุป

	หน่วย : บาท	
	MPIC	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ส่วนที่หมุนเวียน		
สินทรัพย์	690,814,954	663,487,893
หนี้สิน	261,541,462	179,531,013
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ	429,273,492	483,956,880
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน		
สินทรัพย์	268,521,436	296,818,246
หนี้สิน	5,052,113	4,142,774
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ	263,469,323	292,675,472
สินทรัพย์สุทธิ	692,742,815	776,632,352

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ค) บริษัทย่อยหลัก (ต่อ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยสรุป

	หน่วย : บาท	
	MPIC	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
รายได้	491,721,587	541,427,647
ขาดทุนก่อนภาษี	(80,065,527)	(96,468,259)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(5,246,022)	(6,589,801)
ขาดทุนหลังภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(85,311,549)	(103,058,060)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	(44,747)	469,011
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(85,356,296)	(102,589,049)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2,327,121)	(7,508,995)

งบกระแสเงินสด โดยสรุป

	หน่วย : บาท	
	MPIC	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	132,871,834	262,057,804
รับดอกเบี้ย	518,961	5,474,168
จ่ายดอกเบี้ย	(2,623,537)	(566,503)
รับคืนภาษีเงินได้	29,133,639	16,442,407
จ่ายภาษีเงินได้	(16,056,453)	(15,340,247)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	143,844,444	268,067,629
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(197,571,419)	(221,083,262)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	97,234,433	(40,234,832)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	43,507,458	6,749,535
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	89,719,895	82,970,360
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	133,227,353	89,719,895

ข้อมูลข้างต้นแสดงด้วยจำนวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม								หน่วย : บาท
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	โรงพยาบาลนคร และส่วนปรับปรุง	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่ง ที่ใช้ดำเนินงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558									
ราคาทุน	208,316,998	1,847,134,305	3,595,902,957	1,340,630,689	5,644,015,956	400,325,707	21,202,540	160,665,803	13,218,194,955
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(783,543,554)	(1,754,002,818)	(646,759,129)	(2,940,436,625)	(269,675,242)	(15,017,401)	-	(6,409,434,769)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	-	(77,599,048)	(669,714)	-	-	(78,268,762)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	208,316,998	1,063,590,751	1,841,900,139	693,871,560	2,625,980,283	129,980,751	6,185,139	160,665,803	6,730,491,424
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558									
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	208,316,998	1,063,590,751	1,841,900,139	693,871,560	2,625,980,283	129,980,751	6,185,139	160,665,803	6,730,491,424
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	4,468,967	-	1,110,046	164,771	-	-	5,743,784
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย	-	-	-	-	7,500,230	17,988	-	-	7,518,218
ซื้อสินทรัพย์	-	605,835	235,719,740	124,524,149	441,218,680	38,447,962	3,390,000	653,554,338	1,497,460,704
โอนสินทรัพย์	-	(1,492)	232,931,600	53,566,097	400,938,023	57,310,171	-	(744,744,399)	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(2)	(556,778)	(4)	(4,874,466)	(155,289)	(174,425)	-	(5,760,964)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(100,228)	(453,863)	(2,759,016)	(9,874,075)	-	-	-	(13,187,182)
ค่าเสื่อมราคา	-	(93,082,601)	(192,531,446)	(75,034,130)	(410,293,479)	(84,630,916)	(2,767,253)	-	(858,339,825)
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ) - สุทธิ	-	-	-	(2,873,459)	(3,226,503)	87,578	-	-	(6,012,384)
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	208,316,998	971,012,263	2,121,478,359	791,295,197	3,048,478,739	141,223,016	6,633,461	69,475,742	7,357,913,775

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

	งบการเงินรวม								หน่วย : บาท
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	โรงพยาบาลนคร และส่วนปรับปรุง	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่ง ที่ใช้ดำเนินงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558									
ราคาทุน	208,316,998	1,847,430,085	4,054,889,377	1,506,025,331	6,369,745,115	482,962,085	22,465,758	69,475,742	14,561,310,491
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(876,417,822)	(1,933,411,018)	(711,856,675)	(3,240,152,717)	(341,445,040)	(15,832,297)	-	(7,119,115,569)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	(2,873,459)	(81,113,659)	(294,029)	-	-	(84,281,147)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	208,316,998	971,012,263	2,121,478,359	791,295,197	3,048,478,739	141,223,016	6,633,461	69,475,742	7,357,913,775
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559									
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	208,316,998	971,012,263	2,121,478,359	791,295,197	3,048,478,739	141,223,016	6,633,461	69,475,742	7,357,913,775
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	(1,098,952)	(194,001)	(205,589)	(116,717)	(153)	-	(1,615,412)
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย (หมายเหตุ 35)	-	-	60,296,598	19,418,486	409,807	669,747	-	-	80,794,638
ซื้อสินทรัพย์	-	3,607,486	173,710,452	107,117,163	351,063,024	71,224,886	5,122,941	512,684,476	1,224,530,428
โอนสินทรัพย์	-	2,967,650	165,577,877	34,920,673	223,335,615	35,945,715	-	(462,747,530)	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(43,676)	(1,225,144)	(61,150)	(10,711,998)	(361,903)	-	-	(12,403,871)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(1,261,366)	(13,652,375)	(3,497,444)	(25,886,737)	(64,786)	-	-	(44,362,708)
ค่าเสื่อมราคา	-	(93,844,586)	(232,530,620)	(91,000,864)	(472,224,275)	(90,192,980)	(3,036,684)	-	(982,830,009)
จัดประเภทสินทรัพย์ใหม่	-	-	-	-	109,999	(109,999)	-	-	-
การด้อยค่าของสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	-	(3,584,237)	(27,228,844)	(8,326)	-	-	(30,821,407)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	208,316,998	882,437,771	2,272,556,195	854,413,823	3,087,139,741	158,208,653	8,719,565	119,412,688	7,591,205,434
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559									
ราคาทุน	208,316,998	1,850,508,383	4,424,587,129	1,655,412,716	6,808,350,463	578,053,408	27,588,700	119,412,688	15,672,230,485
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(968,070,612)	(2,152,030,934)	(798,307,783)	(3,621,752,928)	(419,542,776)	(18,869,135)	-	(7,978,574,168)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	(2,691,110)	(99,457,794)	(301,979)	-	-	(102,450,883)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	208,316,998	882,437,771	2,272,556,195	854,413,823	3,087,139,741	158,208,653	8,719,565	119,412,688	7,591,205,434

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							หน่วย : บาท
	ที่ดิน	อาคาร	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่ง ที่ใช้ดำเนินงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
		โรงภาพยนตร์ และส่วนปรับปรุง						
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558								
ราคาทุน	173,406,998	2,516,958,000	568,118,379	2,418,048,739	254,285,762	13,054,629	123,677,179	6,067,549,686
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(1,073,281,171)	(176,242,941)	(1,071,595,837)	(155,485,837)	(8,214,692)	-	(2,484,820,478)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	(70,207,427)	-	-	-	(70,207,427)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>173,406,998</u>	<u>1,443,676,829</u>	<u>391,875,438</u>	<u>1,276,245,475</u>	<u>98,799,925</u>	<u>4,839,937</u>	<u>123,677,179</u>	<u>3,512,521,781</u>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558								
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	173,406,998	1,443,676,829	391,875,438	1,276,245,475	98,799,925	4,839,937	123,677,179	3,512,521,781
ซื้อสินทรัพย์	-	172,155,536	91,788,404	311,671,897	22,881,708	-	539,298,566	1,137,796,111
โอนสินทรัพย์	-	198,016,889	46,344,847	329,142,853	45,902,817	-	(619,407,406)	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(548,593)	(2)	(941,982)	(106,801)	(1)	-	(1,597,379)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(453,863)	-	(14)	-	-	-	(453,877)
ค่าเสื่อมราคา	-	(151,866,924)	(41,536,399)	(195,795,664)	(63,573,297)	(1,566,359)	-	(454,338,643)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	<u>173,406,998</u>	<u>1,660,979,874</u>	<u>488,472,288</u>	<u>1,720,322,565</u>	<u>103,904,352</u>	<u>3,273,577</u>	<u>43,568,339</u>	<u>4,193,927,993</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558								
ราคาทุน	173,406,998	2,872,300,116	705,919,931	3,022,224,655	314,568,353	12,642,629	43,568,339	7,144,631,021
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(1,211,320,242)	(217,447,643)	(1,231,694,663)	(210,664,001)	(9,369,052)	-	(2,880,495,601)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	(70,207,427)	-	-	-	(70,207,427)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>173,406,998</u>	<u>1,660,979,874</u>	<u>488,472,288</u>	<u>1,720,322,565</u>	<u>103,904,352</u>	<u>3,273,577</u>	<u>43,568,339</u>	<u>4,193,927,993</u>

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							หน่วย : บาท
	อาคาร		เครื่องมือ อุปกรณ์			สินทรัพย์		
	ที่ดิน	โรงภาพยนตร์ และส่วนปรับปรุง	ระบบ สาธารณูปโภค	และเครื่องตกแต่ง ที่ใช้ดำเนินงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ระหว่างก่อสร้าง	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559								
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	173,406,998	1,660,979,874	488,472,288	1,720,322,565	103,904,352	3,273,577	43,568,339	4,193,927,993
ซื้อสินทรัพย์	-	100,142,339	84,027,409	247,164,500	31,355,829	5,018,650	403,533,821	871,242,548
โอนสินทรัพย์	-	140,861,802	29,393,136	178,493,097	32,997,856	-	(381,745,891)	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(983,441)	(6,548)	(2,805,358)	(358,292)	-	-	(4,153,639)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(14,310,693)	(2,975,219)	(22,796,102)	(65,034)	-	-	(40,147,048)
ค่าเสื่อมราคา	-	(175,792,319)	(52,225,808)	(251,798,492)	(67,690,524)	(1,823,878)	-	(549,331,021)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	173,406,998	1,710,897,562	546,685,258	1,868,580,210	100,144,187	6,468,349	65,356,269	4,471,538,833
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559								
ราคาทุน	173,406,998	3,082,563,240	815,656,938	3,378,908,142	373,363,123	17,661,279	65,356,269	7,906,915,989
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(1,371,665,678)	(268,971,680)	(1,444,357,651)	(273,218,936)	(11,192,930)	-	(3,369,406,875)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	(65,970,281)	-	-	-	(65,970,281)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	173,406,998	1,710,897,562	546,685,258	1,868,580,210	100,144,187	6,468,349	65,356,269	4,471,538,833

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

การจัดประเภทค่าเสื่อมราคา

	หน่วย : ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ต้นทุนการให้บริการ	727.01	632.99	374.53	309.20
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	255.82	225.35	174.80	145.14
ค่าเสื่อมราคารวม	982.83	858.34	549.33	454.34

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ขายอุปกรณ์สาธารณูปโภคและให้เช่าระยะยาวในที่ดินและอาคารแห่งหนึ่งให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ สิ้นทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจำนวน 0.04 ล้านบาท โดยมีอายุของสัญญาเช่า 20 ปี 6 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 30 ปี บริษัทย่อยได้รับเงินจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 16.40 ล้านบาท โดยรวมถึงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำจำนวน 3.50 ล้านบาท กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รวม 8.62 ล้านบาท (หลังจากตัดกำไรระหว่างกันรอการรับรู้ จำนวน 4.24 ล้านบาท (หมายเหตุ 12ก))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้นำที่ดินและอาคารที่มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 37.03 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 37.84 ล้านบาท) ไปใช้เป็นหลักประกันตามสัญญาให้เช่าที่ดินและอาคาร ซึ่งกลุ่มกิจการไม่สามารถนำที่ดินและอาคารดังกล่าวไปขาย ให้เช่า หรือทำนิติกรรมอื่นได้ และกลุ่มกิจการได้นำสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 62.29 ล้านบาท นำไปเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 20)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่งที่ใช้ดำเนินงาน และอุปกรณ์สำนักงาน ได้เกิดการด้อยค่าจำนวน 30.82 ล้านบาท เนื่องจากมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือตามบัญชี มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้คำนวณโดยอ้างอิงจากหน่วยที่ก่อให้เกิดเงินสดได้แก่ สถานประกอบการแต่ละสาขา โดยกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าว

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการและบริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยพื้นที่อาคาร รถยนต์ และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	605,589,382	605,589,382	19,231,683	19,231,683
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(403,173,227)	(324,186,780)	(5,502,526)	(4,860,127)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	202,416,155	281,402,602	13,729,157	14,371,556

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

14 ค่าความนิยม

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 1 มกราคม		
ราคาทุน	337,065,399	342,112,936
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(98,736,589)	(58,752,212)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>238,328,810</u>	<u>283,360,724</u>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	238,328,810	283,360,724
การด้อยค่า (หมายเหตุ 29)	(32,948,094)	(45,031,914)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	<u>205,380,716</u>	<u>238,328,810</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
ราคาทุน	337,065,399	337,065,399
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(131,684,683)	(98,736,589)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>205,380,716</u>	<u>238,328,810</u>

กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบัญชีของส่วนงานลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยรับรู้การด้อยค่าของค่าความนิยม ขาดทุนจากการด้อยค่าได้รวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

14 ค่าความนิยม (ต่อ)

ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที่ถูกกำหนดตามส่วนงาน สามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					หน่วย : บาท
	ส่วนงานธุรกิจ		ส่วนงานธุรกิจ	ส่วนงานธุรกิจ		รวม
	โรงพยาบาลนคร	โฆษณา	โบว์ลิง และคาราโอเกะ	ให้เช่าและบริการ	สื่อภาพยนตร์	
การปันส่วนค่าความนิยม						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558						
ราคาทุน	20,159,523	-	1,327,239	52,746,610	262,832,027	337,065,399
หัก ค่าเผื่อจากการด้อยค่า	-	-	(1,327,239)	-	(97,409,350)	(98,736,589)
ค่าความนิยม - สุทธิ	20,159,523	-	-	52,746,610	165,422,677	238,328,810
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559						
ราคาทุน	20,159,523	-	1,327,239	52,746,610	262,832,027	337,065,399
หัก ค่าเผื่อจากการด้อยค่า	(2,991,576)	-	(1,327,239)	(29,956,518)	(97,409,350)	(131,684,683)
ค่าความนิยม - สุทธิ	17,167,947	-	-	22,790,092	165,422,677	205,380,716

14 ค่าความนิยม (ต่อ)

ในการประเมินการค้ำของสินทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดประเภทไปยังระดับที่ต่ำที่สุดเพื่อใช้ในการคำนวณกระแสเงินสด (หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) สำหรับค่าความนิยมของส่วนงานสื่อภาพยนตร์ที่มูลค่ามีสาระสำคัญต่องบการเงิน กลุ่มกิจการได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินแห่งหนึ่งเพื่อทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยพิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีอ้างอิงจากการประมาณการทางการเงิน โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี อ้างอิงจากแผนการเงินและการดำเนินงานของหน่วยสินทรัพย์ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นดังต่อไปนี้

	ธุรกิจ โรงภาพยนตร์	ธุรกิจให้เช่า และบริการ	ธุรกิจ สื่อภาพยนตร์
กำไรขั้นต้น ¹ (ร้อยละ)	28.93	22.19	42.64
อัตรากำไรสุทธิ ² (ร้อยละ)	1.28	5.00	1.28
อัตราคัดลด ³ (ร้อยละ)	8.20	9.50	6.00
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) (ล้านบาท)	4,166	1,576	722

¹ กำไรขั้นต้นจากงบประมาณ

² อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการประมาณกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาหลังจากประมาณการกระแสเงินสดตามระยะเวลาในงบประมาณ

³ อัตราคัดลดก่อนภาษีที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด

ข้อสมมติฐานเหล่านี้ได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ

ฝ่ายบริหารพิจารณากำไรขั้นต้นจากงบประมาณ โดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกับประมาณการที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซึ่งอัตราคัดลดต้องเป็นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการค้ำของค่าความนิยม ซึ่งปัจจัยหลักที่มีผลต่อการขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการลดลงของรายได้ที่คาดการณ์ไว้อย่างมีสาระสำคัญ เนื่องจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ลิขสิทธิ์	โปรแกรม	โปรแกรม	
	ภาพยนต์	คอมพิวเตอร์	รวม	คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558				
ราคาทุน	3,931,343,845	122,882,434	4,054,226,279	104,317,804
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(3,680,927,154)	(65,809,916)	(3,746,737,070)	(58,073,304)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(97,072,837)	(1,316,009)	(98,388,846)	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>153,343,854</u>	<u>55,756,509</u>	<u>209,100,363</u>	<u>46,244,500</u>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	153,343,854	55,756,509	209,100,363	46,244,500
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	316,602	316,602	-
ซื้อสินทรัพย์	213,891,242	24,362,557	238,253,799	21,789,173
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	(3,665,200)	-	(3,665,200)	-
ค่าตัดจำหน่าย	(308,411,781)	(20,410,473)	(328,822,254)	(18,262,565)
การด้อยค่าของสินทรัพย์	16,767,305	-	16,767,305	-
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	<u>71,925,420</u>	<u>60,025,195</u>	<u>131,950,615</u>	<u>49,771,108</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558				
ราคาทุน	4,141,569,887	147,599,765	4,289,169,652	126,106,977
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(3,989,338,936)	(86,258,561)	(4,075,597,497)	(76,335,869)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(80,305,531)	(1,316,009)	(81,621,540)	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>71,925,420</u>	<u>60,025,195</u>	<u>131,950,615</u>	<u>49,771,108</u>

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	รวม	โปรแกรม คอมพิวเตอร์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	71,925,420	60,025,195	131,950,615	49,771,108
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	25,492	25,492	-
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย (หมายเหตุ 35)	-	612,211	612,211	-
ซื้อสินทรัพย์	170,964,246	25,837,708	196,801,954	22,589,340
จำหน่ายสินทรัพย์-สุทธิ	-	(6,652)	(6,652)	(2,857,220)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์-สุทธิ	(695,433)	(644,782)	(1,340,215)	(1,385)
ค่าตัดจำหน่าย	(158,588,334)	(30,677,823)	(189,266,157)	(24,570,331)
การด้อยค่าของสินทรัพย์	(17,986,500)	-	(17,986,500)	-
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	<u>65,619,399</u>	<u>55,171,349</u>	<u>120,790,748</u>	<u>44,931,512</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559				
ราคาทุน	1,493,693,189	168,193,581	1,661,886,770	140,360,692
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,380,121,236)	(111,875,988)	(1,491,997,224)	(95,429,180)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(47,952,554)	(1,146,244)	(49,098,798)	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>65,619,399</u>	<u>55,171,349</u>	<u>120,790,748</u>	<u>44,931,512</u>

การจัดประเภทค่าตัดจำหน่าย

	หน่วย : ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ต้นทุนขาย	158.66	308.41	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30.68	20.41	24.57	18.26
ค่าตัดจำหน่ายรวม	<u>189.34</u>	<u>328.82</u>	<u>24.57</u>	<u>18.26</u>

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน	26,320,233	24,738,074	3,287,767	2,827,384
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน	106,594,234	97,549,249	61,882,887	31,411,070
	<u>132,914,467</u>	<u>122,287,323</u>	<u>65,170,654</u>	<u>34,238,454</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่จะจ่ายชำระภายใน 12 เดือน	(31,238,268)	(34,610,322)	(697,590)	(2,092,307)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่จะจ่ายชำระเกินกว่า 12 เดือน	(370,111,049)	(409,756,171)	(94,162,526)	(119,074,008)
	<u>(401,349,317)</u>	<u>(444,366,493)</u>	<u>(94,860,116)</u>	<u>(121,166,315)</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	<u>(268,434,850)</u>	<u>(322,079,170)</u>	<u>(29,689,462)</u>	<u>(86,927,861)</u>

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 1 มกราคม	(322,079,170)	(308,704,568)	(86,927,861)	(82,187,224)
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	29,052,995	(10,623,374)	32,647,074	(1,584,069)
ภาษีเพิ่ม(ลด)บันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ	24,591,325	(2,751,228)	24,591,325	(3,156,568)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>(268,434,850)</u>	<u>(322,079,170)</u>	<u>(29,689,462)</u>	<u>(86,927,861)</u>

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558	เพิ่ม (ลด) ใน กำไรหรือขาดทุน	ภาษีเพิ่ม บันทึกโดยตรง ในส่วนของ เจ้าของ	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การซื้อค่าเงินลงทุน	600,000	3,700,000	-	4,300,000
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิภาพยนตร์	18,995,739	(9,467,207)	-	9,528,532
ค่าเสื่อมราคา	516,825	1,180,988	-	1,697,813
การซื้อค่าสินทรัพย์	15,514,953	(8,435,307)	-	7,079,646
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	28,737,065	(4,840,399)	-	23,896,666
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	373,204	(24,567)	-	348,637
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	64,402,138	(13,876,764)	-	50,525,374
ผลประโยชน์พนักงาน	4,839,651	542,081	1,486,205	6,867,937
ประมาณการหนี้สินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	3,953,727	(1,508,349)	-	2,445,378
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	12,990,091	2,607,249	-	15,597,340
รวม	150,923,393	(30,122,275)	1,486,205	122,287,323
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(101,212,615)	-	(4,237,433)	(105,450,048)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	(32,783,179)	(12,159,194)	-	(44,942,373)
ค่าตัดจำหน่าย	(1,315,149)	(81,501)	-	(1,396,650)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(2,545,545)	20,042	-	(2,525,503)
ค่าเสื่อมราคา	(113,121,150)	19,073,726	-	(94,047,424)
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า	(208,650,323)	12,645,828	-	(196,004,495)
รวม	(459,627,961)	19,498,901	(4,237,433)	(444,366,493)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(308,704,568)	(10,623,374)	(2,751,228)	(322,079,170)

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม			
			ภาษีเพิ่ม	
	ณ วันที่	เพิ่ม (ลด) ใน	บันทึกโดยตรง	ณ วันที่
1 มกราคม	กำไรหรือขาดทุน	ในส่วนของ	31 ธันวาคม	
พ.ศ. 2559	กำไรหรือขาดทุน	เจ้าของ	พ.ศ. 2559	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การด้อยค่าเงินลงทุน	4,300,000	24,170,920	-	28,470,920
ค่าเพื่อสินค้าสำมัย	-	1,800,000	-	1,800,000
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์	9,528,532	(5,356,397)	-	4,172,135
ค่าเสื่อมราคา	1,697,813	4,324,254	-	6,022,067
การด้อยค่าสินทรัพย์	7,079,646	(1,076,900)	-	6,002,746
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	23,896,666	(4,809,747)	-	19,086,919
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	348,637	(23,373)	-	325,264
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	50,525,374	(14,687,391)	-	35,837,983
ผลประโยชน์พนักงาน	6,867,937	906,499	-	7,774,436
ประมาณการหนี้สิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	2,445,378	(342,104)	-	2,103,274
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	15,597,340	5,721,383	-	21,318,723
รวม	122,287,323	10,627,144	-	132,914,467
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(105,450,048)	-	24,591,325	(80,858,723)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	(44,942,373)	(7,566,225)	-	(52,508,598)
ค่าตัดจำหน่าย	(1,396,650)	368,387	-	(1,028,263)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(2,525,503)	168,420	-	(2,357,083)
ค่าเสื่อมราคา	(94,047,424)	15,445,688	-	(78,601,736)
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า	(196,004,495)	10,009,581	-	(185,994,914)
รวม	(444,366,493)	18,425,851	24,591,325	(401,349,317)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(322,079,170)	29,052,995	24,591,325	(268,434,850)

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558	ภาษีเพิ่ม บันทึกโดยตรง ในส่วนของ เจ้าของ	ภาษีเพิ่ม บันทึกโดยตรง ในส่วนของ เจ้าของ	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การด้อยค่าเงินลงทุน	600,000	(300,000)	-	300,000
ค่าเสื่อมราคา	513,060	(127,860)	-	385,200
การด้อยค่าสินทรัพย์	14,041,485	(7,743,567)	-	6,297,918
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	4,164,420	22,554	-	4,186,974
ผลประโยชน์พนักงาน	3,611,527	333,252	1,080,865	5,025,644
ประมาณการหนี้สินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	3,953,727	(1,508,349)	-	2,445,378
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	12,990,091	2,607,249	-	15,597,340
รวม	39,874,310	(6,716,721)	1,080,865	34,238,454
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(101,212,615)	-	(4,237,433)	(105,450,048)
ค่าตัดจำหน่าย	(980,295)	(48,862)	-	(1,029,157)
ค่าเสื่อมราคา	(19,868,624)	5,181,514	-	(14,687,110)
รวม	(122,061,534)	5,132,652	(4,237,433)	(121,166,315)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(82,187,224)	(1,584,069)	(3,156,568)	(86,927,861)

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)

	หน่วย : บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
			ภาษีเพิ่ม		
	ณ วันที่	เพิ่ม (ลด) ใน	บันทึกโดยตรง	ณ วันที่	
1 มกราคม	กำไรหรือขาดทุน	ในส่วนของ	31 ธันวาคม		
พ.ศ. 2559	กำไรหรือขาดทุน	เจ้าของ	พ.ศ. 2559		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
การซื้อค่าเงินลงทุน	300,000	24,170,920	-	24,470,920	
ค่าเพื่อสินค้าสามัญ	-	1,800,000	-	1,800,000	
ค่าเสื่อมราคา	385,200	(128,209)	-	256,991	
การซื้อค่าสินทรัพย์	6,297,918	(902,104)	-	5,395,814	
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	4,186,974	28,772	-	4,215,746	
ผลประโยชน์พนักงาน	5,025,644	583,542	-	5,609,186	
ประมาณการหนี้สินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	2,445,378	(342,104)	-	2,103,274	
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	15,597,340	5,721,383	-	21,318,723	
รวม	34,238,454	30,932,200	-	65,170,654	
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(105,450,048)	-	24,591,325	(80,858,723)	
ค่าตัดจำหน่าย	(1,029,157)	459,697	-	(569,460)	
ค่าเสื่อมราคา	(14,687,110)	1,255,177	-	(13,431,933)	
รวม	(121,166,315)	1,714,874	24,591,325	(94,860,116)	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(86,927,861)	32,647,074	24,591,325	(29,689,462)	

งบแสดงฐานะการเงินของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงยอดคงเหลือดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	9,066,047	14,255,518	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(277,500,897)	(336,334,688)	(29,689,462)	(86,927,861)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(268,434,850)	(322,079,170)	(29,689,462)	(86,927,861)

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

17 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	44,665,434	40,777,104	19,978,111	16,095,758
ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี	609,467,930	539,850,485	355,558,616	261,332,688
รวมค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	654,133,364	580,627,589	375,536,727	277,428,446

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้นำสิทธิการเช่าที่มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 18.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 19.20 ล้านบาท) ไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20)

18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
เงินมัดจำ	260,689,724	267,701,421	171,861,313	168,352,621
อื่น ๆ	7,389,890	72,751,292	7,389,890	72,751,293
	268,079,614	340,452,713	179,251,203	241,103,914

19 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
เจ้าหนี้การค้า	582,074,839	685,703,368	430,509,100	479,136,759
เจ้าหนี้อุปโภคหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36)	23,211,641	22,313,972	26,645,397	27,547,944
เจ้าหนี้อื่น	395,678,542	397,628,728	259,718,277	282,315,342
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	410,431,776	359,058,870	208,796,810	188,355,609
รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า	349,842,664	443,192,728	272,144,786	304,420,989
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,761,239,462	1,907,897,666	1,197,814,370	1,281,776,643

รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้าได้รวมเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นจำนวนเงิน 55.20 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : จำนวนเงิน 74.62 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินรับจากการจำหน่ายบัตรเงินสดโดยบริษัทต้องฝากไว้ในธนาคารเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของบัตรเงินสดที่ถูกค้างยังไม่ได้ใช้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

20 เงินกู้ยืม

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
รายการหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	1,929,940	9,504,621	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,136,055,974	2,455,477,440	3,031,055,974	2,455,477,440
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,137,985,914	2,464,982,061	3,031,055,974	2,455,477,440
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของเงินกู้ยืมระยะยาว				
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	85,408,236	81,021,009	1,632,360	1,542,387
- เงินกู้ยืมจากธนาคาร	252,000,000	20,000,000	252,000,000	20,000,000
- หุ้นกู้	1,000,000,000	800,000,000	1,000,000,000	800,000,000
รวมเงินกู้ยืมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,337,408,236	901,021,009	1,253,632,360	821,542,387
รายการไม่หมุนเวียนของเงินกู้ยืมระยะยาว				
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	204,914,342	287,177,012	21,132,671	19,403,094
- เงินกู้ยืมจากธนาคาร	559,000,000	-	559,000,000	-
- หุ้นกู้	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
รวมเงินกู้ยืมไม่หมุนเวียน	763,914,342	1,287,177,012	580,132,671	1,019,403,094
รวมเงินกู้ยืม	5,239,308,492	4,653,180,082	4,864,821,005	4,296,422,921

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการและบริษัท (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน) มีดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
เงินกู้ยืม				
- อัตราคงที่	4,947,055,974	4,275,477,440	4,842,055,974	4,275,477,440
- อัตราลอยตัว	1,929,940	9,504,621	-	-
	4,948,985,914	4,284,982,061	4,842,055,974	4,275,477,440

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

20 เงินกู้ยืม (ต่อ)

เงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการและบริษัทที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและการกำหนดราคาใหม่ตามสัญญา มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม			
	6 เดือน หรือน้อยกว่า	6 - 12 เดือน	1 - 5 ปี	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558:				
เงินกู้ยืมรวม	3,275,477,440	-	1,000,000,000	4,275,477,440
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559:				
เงินกู้ยืมรวม	3,262,055,974	1,126,000,000	559,000,000	4,947,055,974

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	6 เดือน หรือน้อยกว่า	6 - 12 เดือน	1 - 5 ปี	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558:				
เงินกู้ยืมรวม	3,275,477,440	-	1,000,000,000	4,275,477,440
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559:				
เงินกู้ยืมรวม	3,157,055,974	1,126,000,000	559,000,000	4,842,055,974

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	7.37 - 7.68	7.37 - 8.25	7.68 - 7.68	7.37 - 8.25
- เงินกู้ยืมจากธนาคาร	1.90 - 3.04	2.05 - 4.60	1.90 - 3.04	2.05 - 4.60
- หุ้นกู้	4.60 - 4.60	3.54 - 4.60	4.60 - 4.60	3.54 - 4.60

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

20 เงินกู้ยืม (ต่อ)

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม			
	ราคาตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	559,000,000	-	739,384,970	-
หุ้นกู้	-	1,000,000,000	1,013,700,000	1,040,484,370
	<u>559,000,000</u>	<u>1,000,000,000</u>	<u>1,753,084,970</u>	<u>1,040,484,370</u>
	หน่วย : บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ราคาตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	559,000,000	-	739,384,970	-
หุ้นกู้	-	1,000,000,000	1,013,700,000	1,040,484,370
	<u>559,000,000</u>	<u>1,000,000,000</u>	<u>1,753,084,970</u>	<u>1,040,484,370</u>

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสำคัญ

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูกำหนดจากราคาตลาดของหุ้นกู้ใน Thai Bond Market Association ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

สัญญาเช่าการเงิน

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน มีดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ครบกำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี	92,442,716	92,351,308	1,632,360	1,542,387
ครบกำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	192,696,285	283,245,401	7,055,135	6,821,207
ครบกำหนดหลังจาก 5 ปี	42,151,869	44,339,024	40,243,701	42,109,989
	<u>327,290,870</u>	<u>419,935,733</u>	<u>48,931,196</u>	<u>50,473,583</u>
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ				
สัญญาเช่าการเงิน	(36,968,292)	(51,737,712)	(26,166,165)	(29,528,102)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	<u>290,322,578</u>	<u>368,198,021</u>	<u>22,765,031</u>	<u>20,945,481</u>

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

20 เงินกู้ยืม (ต่อ)

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ส่วนที่หมุนเวียน	85,408,236	81,021,009	1,632,360	1,542,387
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	204,914,342	287,177,012	21,132,671	19,403,094
	290,322,578	368,198,021	22,765,031	20,945,481

เงินกู้ยืมจากธนาคาร

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ยอดคงเหลือต้นปี	20,000,000	60,000,000	20,000,000	60,000,000
กู้ยืมเพิ่ม	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืม	(209,000,000)	(40,000,000)	(209,000,000)	(40,000,000)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	811,000,000	20,000,000	811,000,000	20,000,000

ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร มีดังต่อไปนี้

ครบกำหนดภายใน 1 ปี	252,000,000	20,000,000	252,000,000	20,000,000
ครบกำหนดระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี	504,000,000	-	504,000,000	-
ครบกำหนดระหว่าง 2 ปี ถึง 5 ปี	55,000,000	-	55,000,000	-
	811,000,000	20,000,000	811,000,000	20,000,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่อยู่ในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.90 ถึงร้อยละ 3.04 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 2.05 ถึงร้อยละ 4.60 ต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.04 ถึง 4.60 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 4.60 ต่อปี) เงินกู้ยืมดังกล่าวมีสิทธิการเช่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (หมายเหตุ 17)

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

20 เงินกู้ยืม (ต่อ)

หุ้นกู้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือต้นปี	1,800,000,000	1,800,000,000
ชำระคืนหุ้นกู้	(800,000,000)	(800,000,000)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	1,000,000,000	1,000,000,000

บริษัท ได้ออกหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทประเภทจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด (Straight Bond) ไม่มีหลักประกันและไม่ค่อยสิทธิที่มูลค่าตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อายุหุ้นกู้	วันที่ออก	วันครบกำหนด	หุ้นกู้ ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละต่อปี
5 ปี	วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555	วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560	1,000	4.60

ดอกเบี้ยมีกำหนดการจ่ายทุก 3 เดือน บริษัทได้ชำระไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินและใช้ในการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท

วงเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินซึ่งยังมีได้ใช้เป็นจำนวน 6,562.53 ล้านบาท และจำนวน 6,098.14 ล้านบาท ตามลำดับ (พ.ศ. 2558 : จำนวน 4,719.17 ล้านบาท และจำนวน 4,136.83 ล้านบาท ตามลำดับ) วงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่สิ้นสุดอายุภายใน 3 ปี และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่มีไว้ใช้สำหรับการสร้างโรงพยาบาลและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

21 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ	38,034,570	28,502,229	8,602,609	7,554,476
ประมาณการหนี้สิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	10,516,369	12,226,893	10,516,369	12,226,893
ประมาณการหนี้สินจากสินค้ารับคืน	1,945,057	17,381,425	-	-
อื่น ๆ	35,228,877	34,538,735	18,419,139	16,881,376
	<u>85,724,873</u>	<u>92,649,282</u>	<u>37,538,117</u>	<u>36,662,745</u>

22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
งบแสดงฐานะการเงิน				
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน	<u>41,384,449</u>	<u>36,289,093</u>	<u>28,045,929</u>	<u>25,128,217</u>
กำไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในกำไรจากการดำเนินงาน				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	<u>5,095,356</u>	<u>3,493,968</u>	<u>2,917,712</u>	<u>1,990,782</u>
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับ:				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	<u>-</u>	<u>7,598,777</u>	<u>-</u>	<u>5,404,324</u>

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

22 การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ เป็นโครงการเกษียณอายุตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย ซึ่งให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกในรูปแบบการประกันระดับเงินเกษียณอายุที่จะได้รับ โดยผลประโยชน์ที่ให้อาจขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน และเงินเดือนในปีสุดท้ายของสมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ

รายการเคลื่อนไหวของการผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 1 มกราคม	36,289,093	25,656,872	25,128,217	18,057,635
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	4,070,216	2,588,777	2,205,074	1,392,005
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,025,140	905,191	712,638	598,777
จ่ายผลประโยชน์	-	(460,524)	-	(324,524)
	41,384,449	28,690,316	28,045,929	19,723,893
การวัดมูลค่าใหม่				
ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง				
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	396,013	-	256,204
ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
ข้อสมมติทางการเงิน	-	3,370,811	-	2,234,346
ผลขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์	-	3,831,953	-	2,913,774
	-	7,598,777	-	5,404,324
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	41,384,449	36,289,093	28,045,929	25,128,217

22 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
อัตราคิดลด	2.80	2.80	2.80	2.80
อัตราเงินเฟ้อ	3.00	3.00	3.00	3.00
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	3.00 - 9.00	3.00 - 9.00	3.00 - 9.00	3.00 - 9.00

	ผลกระทบต่อภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ลดลง	ลดลง	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ร้อยละ 8	ร้อยละ 7	ร้อยละ 9	ร้อยละ 8
อัตราการลาออก	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ลดลง
อัตราการเพิ่มขึ้นของการตาย	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ร้อยละ 10	ร้อยละ 8	ร้อยละ 9	ร้อยละ 7
			ร้อยละ 16	ร้อยละ 13	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น
			ร้อยละ 0	ร้อยละ 0	ร้อยละ 24	ร้อยละ 19
			ร้อยละ 0	ร้อยละ 0	ลดลง	ลดลง
			ร้อยละ 0	ร้อยละ 0	ร้อยละ 0	ร้อยละ 0

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) ในการคำนวณหนี้สินบำนาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กำหนดไว้ โดยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมีดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในอัตรา ผลตอบแทนที่แท้จริงของ พันธบัตร อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ พันธบัตร

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงจะทำให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น

ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ

ภาระผูกพันโครงการบำเหน็จบำนาญบางส่วนได้ผูกอยู่กับภาวะเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีกรคิดลด :

	งบการเงินรวม				รวม
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	600,363	3,745,732	7,485,715	83,182,447	95,014,257

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	182,899	2,965,445	4,965,132	50,822,068	58,935,544

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

23 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
เงินมัดจำรับจากลูกค้า	252,339,585	233,827,906	27,080,001	26,767,311
รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า	121,605,127	144,703,421	-	-
เงินช่วยเหลือค่าก่อสร้าง	130,483,144	79,532,989	108,205,802	79,532,989
	<u>504,427,856</u>	<u>458,064,316</u>	<u>135,285,803</u>	<u>106,300,300</u>

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้รับเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างจากผู้ให้เช่าเป็นจำนวน 34.93 ล้านบาท และ 57.08 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ (พ.ศ. 2558 : 17.00 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยบันทึกเป็นส่วนลดค่าเช่าที่ต้องจ่ายบริษัทตลอดอายุสัญญาเช่า

24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	จำนวนหุ้น จดทะเบียน หุ้น	ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว		
		จำนวน หุ้นสามัญ	จำนวน หุ้นสามัญ	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น
		บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558	896,266,347	890,058,836	890,058,836	3,967,547,875
การออกหุ้น				
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ESOP-W4	-	2,460,822	2,460,822	47,292,239
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	896,266,347	892,519,658	892,519,658	4,014,840,114
การออกหุ้น				
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ESOP-W4	-	2,013,719	2,013,719	38,223,736
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	<u>896,266,347</u>	<u>894,533,377</u>	<u>894,533,377</u>	<u>4,053,063,850</u>

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 896,266,347 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 896,266,347 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2558 : 1 บาทต่อหุ้น) หุ้นสามัญที่ได้ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วมีจำนวน 894,533,377 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 892,519,658 หุ้น)

24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 พนักงานได้มีการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทภายใต้โครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงานเป็นจำนวน 40,500 สิทธิ ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1:1.051 หุ้น และจำนวน 1,837,052 ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1:1.073 หุ้นตามลำดับ รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,013,719 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 206,500 สิทธิ ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1:1.033 หุ้น และจำนวน 2,138,448 ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1:1.051 หุ้นตามลำดับ รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,460,822 หุ้น) ด้วยราคาใช้สิทธิ 14.687 บาทต่อหุ้น และ 14.385 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ เป็นจำนวนเงิน 28.98 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : ราคาใช้สิทธิ 14.948 บาทต่อหุ้น และ 14.687 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ เป็นจำนวนเงิน 36.20 ล้านบาท) ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ เวลาที่ใช้สิทธิ เท่ากับ 30.684 บาท ต่อหุ้น (พ.ศ. 2558 : 31.637 บาทต่อหุ้น)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 พนักงานได้มีการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่อยู่กึ่งจำหน่ายเป็นจำนวน 250,088 สิทธิ ด้วยอัตราใช้สิทธิ 1:1.29 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 321,861 หุ้น ด้วยราคาใช้สิทธิ 1.235 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 0.40 ล้านบาท ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ เวลาที่ใช้สิทธิเท่ากับ 1.86 บาทต่อหุ้น

ส่วนเกินทุน - หุ้นทุนซื้อคืน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นสามัญจำนวน 40.91 ล้านหุ้น จากบุคคลภายนอกผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจ่ายเงินเพื่อซื้อคืนหุ้นเป็นจำนวนเงิน 267.92 ล้านบาท และได้แสดงเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ซื้อคืนถือไว้เพื่อรอการจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อไป บริษัทได้กักกำไรสะสมไว้เป็นสำรองเพื่อหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 267.92 ล้านบาท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องกักกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ซื้อหุ้นคืน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 บริษัทได้ขายหุ้นทุนซื้อคืนทั้งหมดรวมเป็นเงิน 556.34 ล้านบาท กำไรจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 288.42 ล้านบาท ได้บันทึกเป็น “ส่วนเกินทุน - หุ้นทุนซื้อคืน” ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

25 การจ่าย โดย ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

25.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท (“ESOP”)

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ESOP”) โดยเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่ออกสิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	วันที่ออก	จำนวน	อัตรา	ราคา	กำหนดเวลาการใช้สิทธิ	
		ที่ออก	การใช้สิทธิ	การใช้สิทธิ	กำหนดเวลาการใช้สิทธิ	สิ้นสุด
	วันที่ออก	ล้านหน่วย	หน่วย/หุ้น	บาท/หน่วย	เริ่ม	สิ้นสุด
					30 มิถุนายน	9 เมษายน
ESOP-W4	10 เมษายน พ.ศ. 2555	8.69	1.000	15.440	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2560

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

25 การจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)

25.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท (“ESOP”) (ต่อ)

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่มีการปรับสิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	วันที่ปรับสิทธิ	จำนวนที่ออก ล้านหน่วย	อัตราการใช้สิทธิ หน่วย/หุ้น	ราคาการใช้สิทธิ บาท/หน่วย
ESOP-W4	28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556	8.57	1.017	15.182
ESOP-W4	10 เมษายน พ.ศ. 2557	8.57	1.033	14.948
ESOP-W4	10 เมษายน พ.ศ. 2558	8.57	1.051	14.687
ESOP-W4	11 เมษายน พ.ศ. 2559	8.57	1.073	14.385

25.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทย่อย (“ESOP”)

บริษัทย่อยได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ESOP”) โดยเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่ออกสิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	วันที่ออก	จำนวนที่ ออก ล้านหน่วย	อัตราการใช้ สิทธิ หน่วย/หุ้น	ราคาการใช้ สิทธิ บาท/หน่วย	กำหนดเวลาการใช้สิทธิ เริ่ม	สิ้นสุด
ESOP-W1	24 เมษายน พ.ศ. 2555	4.42	1 : 1.00	1.59	30 มิถุนายน พ.ศ. 2557	23 เมษายน พ.ศ. 2560
ESOP-W2	24 เมษายน พ.ศ. 2558	13.00	1 : 1.00	1.84	30 มิถุนายน พ.ศ. 2560	23 เมษายน พ.ศ. 2563

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

25 การจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)

25.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทย่อย (“ESOP”) (ต่อ)

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่มีการปรับสิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	วันที่ปรับสิทธิ	จำนวนที่ออก ล้านหน่วย	อัตราการใช้สิทธิ หน่วย/หุ้น	ราคาการใช้สิทธิ บาท/หน่วย
ESOP-W1	28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557	4.42	1.290	1.240

รายการเคลื่อนไหวของจำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่คงเหลือ และราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ราคาใช้สิทธิ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก บาทต่อหุ้น	จำนวนสิทธิ	ราคาใช้สิทธิ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก บาทต่อหุ้น	จำนวนสิทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558		6,439,550		4,464,500
สิทธิเลือกที่ออกให้				
สิทธิเลือกที่ออกโดยบริษัท ESOP - W2	1.84	12,998,000		-
สิทธิเลือกที่ถูกริบ				
สิทธิเลือกที่ออกโดยบริษัท ESOP - W1		(333,450)		-
สิทธิเลือกที่ออกโดยบริษัท ESOP - W2		(2,079,680)		-
สิทธิเลือกที่ออกโดยบริษัท ESOP - W4		(87,000)		(87,000)
การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ				
สิทธิเลือกที่ออกโดยบริษัท ESOP - W1	1.235	(250,088)		-
สิทธิเลือกที่ออกโดยบริษัท ESOP - W4	14.752	(2,344,948)	14.752	(2,344,948)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558		<u>14,342,384</u>		<u>2,032,552</u>
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559		14,342,384		2,032,552
สิทธิเลือกที่ถูกริบ				
สิทธิเลือกที่ออกโดยบริษัท ESOP - W1		(320,625)		-
สิทธิเลือกที่ออกโดยบริษัท ESOP - W2		(1,169,820)		-
สิทธิเลือกที่ออกโดยบริษัท ESOP - W4		(30,000)		(30,000)
การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ				
สิทธิเลือกที่ออกโดยบริษัท ESOP - W4	14.46	(1,877,552)	14.46	(1,877,552)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		<u>10,944,387</u>		<u>125,000</u>

25 การจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)

25.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทย่อย (“ESOP”) (ต่อ)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,877,552 สิทธิ ซึ่งกลุ่มกิจการได้รับเงินเป็นจำนวน 28.98 ล้านบาท (หมายเหตุ 24)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 2,595,036 สิทธิ ซึ่งกลุ่มกิจการได้รับเงินเป็นจำนวน 36.60 ล้านบาท (หมายเหตุ 24)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิซื้อหุ้นคงเหลือจำนวน 125,000 สิทธิ และจำนวน 10,819,387 สิทธิ ตามลำดับ (พ.ศ. 2558 : บริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิซื้อหุ้นคงเหลือจำนวน 2,032,552 สิทธิ และจำนวน 12,309,832 สิทธิ ตามลำดับ)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลมากกว่าอัตราเงินปันผลที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำให้กิจการต้องปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ มีผลให้ราคาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามการปรับสิทธิดังกล่าวเป็นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุในเงื่อนไขข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อแรกเริ่ม จึงไม่กระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัท ESOP - W4	บริษัทย่อย ESOP - W1	บริษัทย่อย ESOP - W2
ราคาใช้สิทธิถ่วงน้ำหนัก (บาทต่อหุ้น)	14.385	1.24	1.84
อัตราการใช้สิทธิ (1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ)	1 : 1.073	1 : 1.29	1 : 1.00
ตัวแปรในการคำนวณแบบ Black - Scholes			
มูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อสิทธิ)	5.58 - 6.00	1.17 - 1.34	0.80
ค่าความผันผวน (ร้อยละ)	24.34 - 29.67	39.72 - 63.80	50.45
ผลตอบแทนของเงินปันผล (ร้อยละ)	4.72 - 5.23	1.23	0.96
ราคาหุ้นถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ให้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	21.30	2.40	1.82
ประมาณการอายุของสิทธิ (ปี)	1.33 - 3.33	0.18 - 1.93	5.00
อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง (ร้อยละ)	2.76 - 2.94	2.00 - 2.38	2.18

ความผันผวนของราคาหุ้น MAJOR และ MPIC ย้อนหลัง โดยอิงจากช่วงระยะเวลาตามอายุคงเหลือของ MAJOR-ESOP-W4, MPIC-ESOP-W1 และ MPIC-ESOP-W2 โดยมูลค่าของ MAJOR-ESOP-W4, MPIC-ESOP-W1 และ MPIC-ESOP-W2 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น หากความผันผวนของราคาหุ้น MAJOR และ MPIC สูงขึ้น ตามลำดับ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการและบริษัทได้รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และส่วนของเจ้าของรวมและส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน 5.49 ล้านบาท และ 4.82 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

26 สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตามกฎหมายไม่สามารถจัดสรรได้

27 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ยอดคงเหลือต้นปี	67,492,761	55,961,314
การซื้อบริษัทย่อย	5,315,737	-
เงินปันผลจ่าย	(10,745,990)	-
การใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย	-	783,579
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อย	18,781,875	10,747,868
ยอดคงเหลือสิ้นปี	80,844,383	67,492,761

28 รายได้อื่น

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
เงินปันผลรับ	1,176,122	947,583	757,823,297	137,664,217
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	376,370,231	237,073,290	379,779,497	249,845,835
ค่าบริหารจัดการรับ	51,500,169	52,919,206	67,842,479	68,355,406
ดอกเบี้ยรับ	4,255,967	6,624,192	34,858,646	41,716,366
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	26,568,597	27,681,650	25,030,178	26,113,962
ค่าภาษีโรงเรือนรับ	22,560,062	22,269,642	2,405,864	2,424,857
เงินชดเชยความเสียหาย	46,002,083	8,188,753	46,002,083	6,346,920
อื่น ๆ	50,145,803	28,637,895	9,895,216	9,403,711
	578,579,034	384,342,211	1,323,637,260	541,871,274

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 13)	982,830,009	858,339,825	549,331,021	454,338,643
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
- ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ (หมายเหตุ 15)	158,588,334	308,411,781	-	-
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 15)	30,677,823	20,410,473	24,570,331	18,262,565
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	41,579,042	39,121,291	16,891,719	14,439,945
การด้อยค่าของค่าความนิยม (หมายเหตุ 14)	32,948,094	45,031,914	-	-
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)				
(หมายเหตุ 12, 13 และ 15)	48,807,907	(10,754,921)	120,854,600	1,500,000
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบำรุงอาคารและอุปกรณ์	169,714,340	122,117,707	119,571,108	82,375,418
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,075,315,270	955,843,306	644,482,197	548,444,900
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	44,362,708	13,187,182	40,147,048	453,877
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	44,261,941	12,439,704	-	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	(18,409,727)	2,450,000	9,000,000	-
ขาดทุนจากสินค้ารับคืน (กลับรายการ)	15,436,368	(26,976,712)	-	-
สินค้าคงเหลือ				
- ต้นทุนของสินค้าที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย				
(รวมอยู่ใน "ต้นทุนสินค้าขาย")	467,387,165	509,126,040	328,190,556	328,441,606
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า	4,835,384	-	-	-

30 ต้นทุนทางการเงิน

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ดอกเบี้ยจ่าย :				
เงินกู้ยืมจากธนาคาร	74,073,891	62,727,846	71,495,724	62,207,034
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	154,258	723,019	45,580,290	45,531,168
สัญญาเช่าการเงิน	12,998,860	17,026,389	1,675,638	1,673,530
หุ้นกู้	56,805,118	74,431,509	56,805,118	74,431,509
	144,032,127	154,908,763	175,556,770	183,843,241

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ภาษีเงินได้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	265,727,885	289,460,329	121,870,943	151,714,046
การปรับปรุงจากงวดก่อน	164,333	(24,000)	(1,263,119)	-
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	265,892,218	289,436,329	120,607,824	151,714,046
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว	(29,052,995)	10,623,374	(32,647,074)	1,584,069
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	236,839,223	300,059,703	87,960,750	153,298,115

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคู่กับภาษีของประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
กำไรก่อนภาษี	1,443,842,015	1,481,730,056	1,292,827,034	913,940,561
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20	288,768,403	296,346,011	258,565,407	182,788,112
ผลกระทบ :				
ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมและ				
กิจการร่วมค้าสุทธิจากภาษี	(43,665,681)	(35,277,360)	-	-
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	-	-	(151,329,435)	(27,343,327)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	16,750,982	8,285,328	781,503	3,053,855
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง	(18,237,574)	(1,288,714)	(18,793,606)	(1,200,525)
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รับรู้	(4,949,473)	(4,139,730)	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21,235,425	36,629,996	-	-
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่รับรู้ซึ่งเกิดจากรายการระหว่างกัน	(23,227,192)	3,528,172	-	-
การปรับปรุงจากงวดก่อน	164,333	(4,024,000)	(1,263,119)	(4,000,000)
ภาษีเงินได้	236,839,223	300,059,703	87,960,750	153,298,115

32 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วในระหว่างปี

สำหรับกำไรต่อหุ้นปรับลด คำนวณโดยดูจากจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด โดยสมมุติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด ได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทมีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดคือ สิทธิเลือกซื้อหุ้นที่ให้แกพนักงาน (หมายเหตุ 25) ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดมาจาก สิทธิเลือกซื้อหุ้น บริษัทคำนวณจำนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เป็นตัวเงินของราคาตามสิทธิซื้อหุ้นที่มาพร้อมกับสิทธิเลือกซื้อหุ้น การคำนวณนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	กำไร		จำนวนหุ้นถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	บาท		หุ้น		บาท	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1,188,220,917	1,170,922,485	893,487,594	891,234,359	1.33	1.31
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด	-	-	643,782	1,883,467	-	-
กำไรต่อหุ้นปรับลด	1,188,220,917	1,170,922,485	894,131,376	893,117,826	1.33	1.31
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไร		จำนวนหุ้นถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	บาท		หุ้น		บาท	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1,204,866,284	760,642,446	893,487,594	891,234,359	1.35	0.85
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด	-	-	643,782	1,883,467	-	-
กำไรต่อหุ้นปรับลด	1,204,866,284	760,642,446	894,131,376	893,117,826	1.35	0.85

33 เงินปันผลจ่าย

พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 535.53 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานของงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 536.60 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 0.55 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 489.62 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 จำนวน 0.55 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490.66 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

34 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

การกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้ให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,443,842,015	1,481,730,056	1,292,827,034	913,940,561	
รายการปรับปรุง					
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29	1,172,096,166	1,187,162,079	573,901,352	472,601,208
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	29	41,579,042	39,121,291	16,891,719	14,439,945
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	29	44,261,941	12,439,704	-	-
กลับรายการขาดทุนจากสินค้ารับคืน	29	(15,436,368)	(26,976,712)	-	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	29	(18,409,727)	2,450,000	9,000,000	-
การตัดจ่ายของสินทรัพย์ (กลับรายการ)	29	48,807,907	(10,754,921)	120,854,600	1,500,000
การตัดจ่ายของค่าความนิยม	29	32,948,094	45,031,914	-	-
ขาดทุนจากการชำระบัญชีในบริษัทย่อย	12	-	-	-	4,200,000
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์		(4,577,801)	253,957	3,158,826	789,409
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(97,460)	-	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์		44,362,708	13,187,182	40,147,048	453,877
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		1,340,215	3,665,200	1,385	-
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า	29	4,835,384	-	-	-
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	35	(736,406)	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	12	(256,159,527)	(237,182,769)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน					
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	12	(29,736,201)	(99,111,144)	(33,145,467)	(111,883,690)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	8	(346,634,030)	(137,925,188)	(346,634,030)	(137,925,188)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว		-	(36,957)	-	(36,957)
กำไรในรายการระหว่างกันที่เกิดจากการจำหน่าย					
สินทรัพย์ให้กับกองทุนรวม	12	4,242,586	-	-	-
ภาระหนี้สินจากการให้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า		(1,710,524)	(7,541,745)	(1,710,524)	(7,541,745)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	22	5,095,356	3,493,968	2,917,712	1,990,782
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	25	5,486,380	7,519,805	4,819,622	5,675,682
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		6,172,262	(656,210)	3,207,574	(5,180,278)
เงินปันผลรับ	28	(1,176,122)	(947,583)	(757,823,297)	(137,664,217)
ดอกเบี้ยรับ	28	(4,255,967)	(6,624,192)	(34,858,646)	(41,716,366)
ต้นทุนทางการเงิน	30	144,032,127	154,908,763	175,556,770	183,843,241

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

34 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)

การกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้ให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ต่อ)

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(80,563,496)	110,165,657	(19,154,867)	79,610,097
- สินค้าคงเหลือ	104,544,438	(30,584,635)	17,393,741	(32,201,916)
- ภาพยนตร์ระหว่างผลิต	(82,659,085)	(10,755,857)	-	-
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(31,227,160)	13,427,852	(15,996,988)	(7,054,229)
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	1,260,336	1,008,067	-	-
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(37,934,171)	(60,593,672)	(48,508,692)	(54,383,550)
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(112,854,370)	(49,274,163)	(59,350,923)	(73,015,214)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,890,916	(27,382,580)	2,585,895	(10,141,606)
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	39,471,962	(3,417,288)	27,373,316	14,587,494
- ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน	-	(460,524)	-	(324,524)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,127,101,420	2,365,339,355	973,453,160	1,074,562,816

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

35 การซื้อธุรกิจ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัท เมเจอร์ โฮสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซินีเพล็กซ์ (ลาว) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจำนวน 6.04 ล้านบาท จากการซื้อกิจการ กลุ่มกิจการคาดว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในประเทศดังกล่าว

สิ่งตอบแทนที่จ่ายสำหรับบริษัท เมเจอร์ แพลตินั่ม ซินีเพล็กซ์ (ลาว) จำกัด และสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อกิจการสรุปได้ดังนี้

	บาท
เงินสด	6,037,200
สิ่งตอบแทนทั้งหมด	6,037,200
มูลค่าสุทธิที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อสำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	24,325,781
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7,422,586
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,719,128
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	80,794,638
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	612,211
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	54,133
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(103,639,133)
สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้สุทธิ	11,289,344
ส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุม	4,515,738
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	736,406
	5,252,144
เงินสดเพิ่มจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป	18,288,581

36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลและกิจการที่ควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด บุคคลและกิจการดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น บุคคลและกิจการทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่นเป็นบริษัทของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดังนั้นจึงถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ				
บริษัทย่อย	-	-	352,167	365,011
บริษัทร่วม	5,521	10,928	1,022	22,581
กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์	76,115	64,887	40,067	151,147
กิจการร่วมค้า	18,172	22,969	4,159	4,977
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	64,116	65,800	16,353	18,491
	<u>163,924</u>	<u>164,584</u>	<u>413,768</u>	<u>562,207</u>
เงินปันผลรับ				
บริษัทย่อย	-	-	561,826	5,735
บริษัทร่วม	-	-	84,833	19,686
กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์	-	-	109,989	111,296
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,176	947	1,176	947
	<u>1,176</u>	<u>947</u>	<u>757,824</u>	<u>137,664</u>

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ข) การซื้อสินค้าและบริการ และอื่น ๆ

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
การซื้อสินค้าและบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	329,511	248,290
บริษัทร่วม	28,990	30,825	17,927	20,843
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	167,127	159,891	125,800	120,558
กิจการร่วมค้า	-	13,467	-	8,223
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	145,119	185,399	125,941	161,095
	<u>341,236</u>	<u>389,582</u>	<u>599,179</u>	<u>559,009</u>

ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ลูกหนี้การค้า (รวมรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ)				
บริษัทย่อย	-	-	55,717	62,648
บริษัทร่วม	7,260	7,643	4,709	4,103
กิจการร่วมค้า	3,104	918	428	195
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,376	2,919	311	449
	<u>12,740</u>	<u>11,480</u>	<u>61,165</u>	<u>67,395</u>
ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	206,421	156,503
บริษัทร่วม	50,235	22,780	4,186	4,676
กิจการร่วมค้า	269	917	-	915
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,469	27,822	4,275	14,516
	<u>64,973</u>	<u>51,519</u>	<u>214,882</u>	<u>176,610</u>

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ (ต่อ)

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
เงินปันผลค้างรับ				
(รวมอยู่ใน “ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”)				
บริษัทย่อย	-	-	119,916	-
กิจการร่วมค้า	4,500	-	-	-
	<u>4,500</u>	<u>-</u>	<u>119,916</u>	<u>-</u>
เงินมัดจำ				
(รวมอยู่ใน “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น”)				
บริษัทย่อย	-	-	44,528	44,528
บริษัทร่วม	8,869	8,849	3,849	3,849
กิจการร่วมค้า	-	-	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26,129	25,829	25,829	25,829
	<u>34,998</u>	<u>34,678</u>	<u>74,206</u>	<u>74,206</u>
เจ้าหนี้การค้า				
(รวมอยู่ใน “เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย”)				
บริษัทย่อย	-	-	72,523	70,020
บริษัทร่วม	7,643	323	5,539	14
กิจการร่วมค้า	-	1,069	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	619	853	515	736
	<u>8,262</u>	<u>2,245</u>	<u>78,577</u>	<u>70,770</u>

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ก) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ (ต่อ)

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
เจ้าหนี้อื่น				
(รวมอยู่ใน “เจ้าหนี้บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”)				
บริษัทย่อย	-	-	12,645	10,179
บริษัทร่วม	4,127	4,871	3,448	4,073
กิจการร่วมค้า	45	-	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,901	13,360	6,985	9,696
กรรมกร	4,139	4,083	3,567	3,600
	<u>23,212</u>	<u>22,314</u>	<u>26,645</u>	<u>27,548</u>
เงินรับล่วงหน้าจากการให้เช่าและบริการ				
(รวมอยู่ใน “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”)				
บริษัทร่วม	24,961	26,008	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,048	12,558	-	-
	<u>36,009</u>	<u>38,566</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
เงินมัดจำรับ				
(รวมอยู่ใน “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”)				
บริษัทย่อย	-	-	1,253	1,253
บริษัทร่วม	123,503	120,003	-	-
กิจการร่วมค้า	720	420	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,666	5,667	135	135
	<u>129,889</u>	<u>126,090</u>	<u>1,388</u>	<u>1,388</u>
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน				
(รวมอยู่ใน “เงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงิน”)				
บริษัทร่วม	22,765	20,945	22,765	20,945
	<u>22,765</u>	<u>20,945</u>	<u>22,765</u>	<u>20,945</u>

36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ง) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่มกิจการ เงินให้กู้ยืมไม่มีหลักประกันมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 เดือนและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี

การเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี แสดงได้ดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	547,667	641,578
เงินให้กู้ยืมในระหว่างปี	8,000	-	609,218	811,514
รับคืนเงินให้กู้ยืมในระหว่างปี	-	-	(681,985)	(905,425)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	8,000	-	474,900	547,667

รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องมีจำนวนเงิน 20.89 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 23.69 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 1.66 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 1.89 ล้านบาท)

จ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และพนักงาน				
ยอดคงเหลือต้นปี	1,558	2,113	331,336	431,891
เงินให้กู้ยืมในระหว่างปี	954	14	954	14
รับคืนเงินให้กู้ยืมในระหว่างปี	(589)	(569)	(30,584)	(100,569)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	1,923	1,558	301,706	331,336

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี) และไม่มีกำหนดชำระคืน

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานจำนวน 1.92 ล้านบาท และจำนวน 1.71 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 1.34 ล้านบาท และจำนวน 1.89 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ถึง 3.00 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ถึง 3.00 ต่อปี)

36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ณ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย เงินกู้ยืมระยะสั้นไม่มีหลักประกัน เงินกู้ยืมจำนวน 975.30 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี และตัวสัญญาใช้เงินชนิดชำระคืนเมื่อตกลง จำนวน 18.15 ล้านบาท มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.72 ถึง 3.10 ต่อปี

การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี แสดงได้ดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม				
ยอดคงเหลือต้นปี	23,000	25,000	1,191,428	973,924
เงินกู้ยืมในระหว่างปี	-	-	2,225,651	2,253,799
จ่ายคืนเงินกู้ยืมในระหว่างปี	(4,850)	(2,000)	(2,423,632)	(2,036,295)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	18,150	23,000	993,447	1,191,428

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการมีจำนวน 154,258 บาท และ 43,121,002 บาท ตามลำดับ (พ.ศ. 2558 : 723,019 บาท และ 45,531,167 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีดอกเบี้ยค้างจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 174,479 บาท และ 11,405,675 บาท ตามลำดับ (พ.ศ. 2558 : 338,704 บาท และ 8,700,029 บาท)

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการ

	หน่วย : พันบาท			
	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น	48,386	48,094	40,640	38,018
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน	672	796	596	748
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์	1,152	1,457	1,152	1,457
	50,210	50,347	42,388	40,223

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า แสดงไว้ในหมายเหตุ 12

37 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ก) หนี้สินค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร และเลตเตอร์ออฟเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีภาวะผูกพันจากการค้ำประกันโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดิตออกให้กับบุคคลภายนอกจำนวน 193.46 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 209.18 ล้านบาท)

ข) การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ค้ำประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นจำนวน 106.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 35.84 ล้านบาท)

ค) ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัทอื่น เกี่ยวกับการเช่าที่ดิน พื้นที่อาคารและสัญญาบริการ โดยมียอดรวมของจำนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำภายใต้สัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ไม่เกิน 1 ปี	741	720	702	690
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	3,244	2,911	2,035	2,163
เกินกว่า 5 ปี	5,462	5,734	3,747	3,824
	9,447	9,365	6,484	6,677

นอกจากจำนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำข้างต้น กลุ่มกิจการมีภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ ซึ่งคิดตามเกณฑ์การแบ่งรายได้ออกให้ผู้ให้เช่า

37 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)

ง) ภาวะผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาวะผูกพัน ณ วันที่ในงบดุล แต่ยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังต่อไปนี้

		หน่วย : พัน			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สกุลเงิน		พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	บาท	55,648	36,508	55,648	36,508
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	บาท	1,969	34,346	-	-
	ดอลลาร์สหรัฐฯ	1,061	1,963	-	-
รวม	บาท	57,617	70,854	55,648	36,508
	ดอลลาร์สหรัฐฯ	1,061	1,963	-	-
รวมเป็นเงินบาท		95,798	142,024	55,648	36,508

จ) ภาวะผูกพันในการผลิตภาพยนตร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีภาวะผูกพันในการชำระเงินแก่ผู้กำกับภาพยนตร์เป็นจำนวนเงิน 63.10 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : จำนวน 7.88 ล้านบาท)

38 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ก) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 536.72 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ข) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บริษัทได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 428.35 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.11 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายของ SF ในราคาหุ้นละ 6.20 บาท โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อทั้งสิ้น 26 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 นั้น มีผู้แสดงเจตนาขายจำนวน 5.38 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายของ SF รวมเป็นเงิน 33.36 ล้านบาท